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รวมข่าว กกต. 
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วั
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 6 สิงหาคม 2564 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคไทยรักกัน - พรรคเพื่อประชาชน 6 

 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ ‘เฉลิมชัย’ สยบข่าวลือ ย้้าพรรคร่วม รบ. ยังเหนียวแน่น ไม่เปลี่ยนตัว

นายกฯ เด็ดขาด 
7 

2 InnNews ออนไลน์ “เฉลิมชัย” ยันพรรคร่วมเหนียวแน่นฝ่าวิกฤตโควิด 10 
3 มติชนออนไลน์ ‘เฉลิมชัย’ ยันข่าวลือ พรรคร่วมส่งโพยให้ฝ่ายค้าน ซักฟอก รบ. 

หวังเปลี่ยนตัวนายกฯ 
11 

4 สยามรัฐออนไลน์ "ไพบูลย์" เย้ย "สมชัย" เป็นแค่อดีตผู้สมัคร ส.ส. ไม่รู้จริงงานนิติบัญญัติ 
ยันเดินหน้าแปรญัตติ มั่นใจไม่ขัด รธน. 

12 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ “ไพบูลย์” หยัน “สมชัย” ไม่รู้จริงงานนิติบัญญัติ 13 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ พท. ลั่นฝ่ายค้านไม่ร้าว ย้้าจุดยืนไม่ให้ “บิ๊กตู”่ บริหารต่อ 15 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เพ่ือไทย' ยันไม่จับมือ 'พลังประชารัฐ' ถ้ายังอยู่ในระบอบประยุทธ์ 

รับเป็นเงื่อนไขซับซ้อน 
17 

8 สยามรัฐออนไลน์ เพ่ือไทย แจงตัดงบ 1.6 หมื่นล้านไม่ใช่ตีเช็คเปล่า หวังช่วยเหลือ ปชช. 
ช่วงโควิด ขอก้าวไกลหยุดโจมตี 

18 

9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ส.ส. ลพบุรี เพ่ือไทย' จี้ 'ก้าวไกล' หยุดโจมตี - อย่ามอง 'พท.' เป็นศัตรู 19 
10 มติชนออนไลน์ ‘พิจารณ์’ เชื่อ เห็นต่าง ‘เพ่ือไทย’ ไม่กระทบซักฟอก ยึดมั่นเป้าหลัก 

ไม่เอา ‘ประยุทธ์’ 
20 

11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'มงคลกิตติ์' หย่าศึก 'พท.-ก้าวไกล' 21 
12 สยามรัฐออนไลน์ "เทพไท" วิเคราะห์ปมเพ่ือไทย - ก้าวไกลขัดแย้ง เหตุแย่งตลาดมวลชน

กลุ่มเดียวกัน 
22 

13 ข่าวสดออนไลน์ 'เทพไท' อดีต ส.ส. สวมบทกูรูวิเคราะห์ปม ก้าวไกล - เพ่ือไทย 
แตกคอกัน 

23 

14 เดลินิวส์ออนไลน์ “เจษฎ์” ชี้เปลี่ยนตัวนายกฯเวลานี้ท้าได้ยาก แถมไม่ท้าให้สถานการณ์
ดีขึ้น 

24 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
15 สยามรัฐออนไลน์ “พลังธรรมใหม่” ชี้ม็อบ 7 ส.ค. รุนแรงแน่ จงใจซ้้าเติมบ้านเมือง 

แนะต้ารวจจัดการตาม กม. เต็มที่ 
25 

16 สยามรัฐออนไลน์ 'สุวินัย' ชี้ 'ม็อบ 7 สิงหา' ใครลงมือใช้ความรุนแรงก่อน แพ้! 26 
17 สยามรัฐออนไลน์ "ราเมศ" ย้้า " ผู้ชุมนุม" อย่าละเมิดกฎหมายชี้บางพรรค อย่าให้ท้าย 

ซ้้าเติมสถานการณ์บ้านเมือง 
27 

18 มติชนออนไลน์ “ซูเปอร์โพล” ชี้ ปชช. ส่วนใหญ่ระบุรู้ทันคนอยู่เบื้องหลังม็อบ 3 นิ้ว 7 
ส.ค. ต้องการให้เกิดความรุนแรง 

28 

19 เดลินิวส์ออนไลน์ “ที่ปรึกษาฯ ชวน” ยันเดินหน้าประชุมสภา 18 ส.ค. พร้อมยิงยาว 30 
 
 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ ก้าวย่าง “ธรรมนัส” วิกฤติสร้างผู้น้า 31 
2 คมชัดลึกออนไลน์ "ทักษิณ" สะเทือน "ก้าวไกล" หักเพ่ือไทย 33 
3 ผู้จัดการออนไลน์ “ปิยบุตร – ธนาธร - แม้ว” ปว่นสถาบันฯหนุนลุงตู่แกร่ง !! 35 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ ผลประโยชน์ลงตัวอภิปรายก็แค่ปาหี่ 37 
5 ไทยรัฐออนไลน์ “แหยง” แล้วหายยาก? 39 
6 มติชนออนไลน์ คอลัมน์หน้า 3 : ความงุนงง สงกา ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ต่อ ‘7 สิงหาคม’ 
41 

7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ช้าแหละ 2 ขั้ว "14 พรรคเล็ก" ปั่นเกมถอนตัว - เลือกข้าง 42 
8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รัฐต้อง ‘จบ’ วิกฤตินี้ให้ได้ 44 
9 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
E-DUANG : ชะตากรรม การเมือง กับโควิด อนาคต ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา 

46 
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วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส้านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ้าจังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือเป็นขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมรับฟังข้อมูล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยมี นางสาวปิยนาฎ 
กลางพนม ผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดบุรีรัมย์  ผู้บริหาร และพนักงานส้านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ ณ ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัด
บุรีรัมย์ 
 ในการนี้ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ เข้าพบ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือประสาน 
ความร่วมมือการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พร้อมมอบหนังสือครบรอบ 23 ปี กกต. และของที่ระลึกด้วย 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรมัย์ 
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วันที่  6  สิ งหาคม 2564 พ.ต.อ.จรุ ง วิทย์   ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  พร้อมด้วย 
นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะผู้บริหารส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 วุฒิสภา ครั้งที่ 29 โดยผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม VIP ชั้น 9 ส้านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา 
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ข่าวอ้างอิง 
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05 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14:59 น.    
กกต. รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคไทยรักกัน - พรรคเพื่อประชาชน 

 
 
 5 ส.ค.64 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง "รับจดทะเบียน
จัดตั้งพรรค" ประกอบด้วย พรรคไทยรักกัน และ พรรคเพื่อประชาชน 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/112303  
 
  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/D/057/T_0084.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/D/057/T_0122.PDF
https://www.thaipost.net/main/detail/112303
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วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น. 
‘เฉลิมชัย’ สยบข่าวลือ ย้ าพรรคร่วม รบ. ยังเหนียวแน่น ไม่เปลี่ยนตัวนายกฯเด็ดขาด 
 

 
 
‘เฉลิมชัย’สยบข่าวลือ ย้ าพรรคร่วมรบ.ยังเหนียวแน่น ไม่เปลี่ยนตัวนายกฯเด็ดขาด 
 “ปธ.ชวน”ยันเดินหน้าถกร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี’65 เป็นกฎหมายส้าคัญ 18-20 สิงหาคม ต้องประชุม
สภาฯพิจารณาวาระ 2-3 คุมเข้มโควิด-19 ยังรอ“ฝ่ายค้าน” ยื่นซักฟอก พร้อมบรรจุให้ทันที “เฉลิมชัย” เลขาฯปชป.
สยบข่าวลือเปลี่ยน“นายกฯ” ลั่นพรรคร่วมรัฐบาล เหนียวแน่น ไม่มีกระตุกขาแอบส่งโพยฝ่ายค้าน ด้านเพ่ือไทยลั่น ไม่
ร้าว“ก้าวไกล”ยันร่วมท้างาน ไร้ปัญหา แต่เห็นต่าง จุดยืนยังเหมือนเดิม ไม่ต้องการให้“บิ๊กตู่”บริหารต่อ “ชลน่าน”ยัน 
พท.ไม่มีทางร่วมกับ ระบอบประยุทธ์ 
 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2565 ว่า จะมีการ
พิจารณาในวันที่ 18-20 สิงหาคมนี้ โดยร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯถือเป็นเรื่องที่สภาฯต้องให้ความส้าคัญ นอกจากนี้ ยังมี
ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ ยังไม่ได้เสนอมา แต่ในฐานะประธานสภาฯก็รอให้ฝ่ายค้านเสนอมา ก็จะรับเรื่องทันทีเพราะ
สมัยประชุมจะมีถึงวันที่ 18 กันยายนนี้ 
 เมื่อถามถึงมาตรการการเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันโควิด -19 ในการประชุมสภาฯเพ่ือพิจารณา
งบประมาณฯนั้น นายชวน กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ท้าหน้าที่คัดกรองทุกวัน และทุกฝ่ายต้องรายงานผลให้ตนทราบในทุกวัน
ว่ามีเจ้าหน้าที่สภาฯคนใดตรวจพบเชื้อโควิด -19บ้าง ซึ่งตนรับทราบเรื่องมาโดยตลอด พบว่ามีผู้ติดเชื้อเป็นระยะๆ ทั้งนี้ 
ตนเห็นใจเจ้าหน้าที่พนักงานข้าราชการที่ต้องเดินทางมาท้างานโดยรถประจ้าทางจึงได้คุยกับทางเลขาธิการสภาฯให้มี
แ น ว ท า ง  work from homeใ ห้ ม า ก ที่ สุ ด  แ ต่ เ มื่ อ เ ปิ ด ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ฯ แ ล้ ว  เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  
ก็ต้องมาท้างาน แต่ต้องมีมาตรการป้องกันที่เข้มข้น 
 นายชวนกล่าวถึงความขัดแย้งของฝ่ายค้านในการพิจารณางบกลางว่าเป็นเรื่องของคณะกรรมาธิการ(กมธ.)
วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯในแต่ละท่านที่มีความเห็นต่าง ส่วนกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคก้าวไกล 
ระบุว่าร่างของพรรคประชาธิปัตย์ จะมีการทอดแทรกประเด็นการเลือกตั้งในวาระที่ตกไปนั้น เป็นเรื่องของกมธ.ฯที่
จะต้องหารือกันให้ตกผลึกแล้วน้าเสนอวาระ2และวาระ3 โดยรายละเอียดในการแก้ไขนั้น ตนไม่สามารถลงลึกได้ เพราะ
ไม่ได้อยู่ในห้องประชุม กมธ.ฯแต่อยากจะบอกว่าติดตามทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ประชุมกมธ.ฯและจากข่าวสารอยู่ตลอด 
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ปชป.สยบลือเปลี่ยน‘นายกฯ’ 
 ที่เขตบางกอกน้อย โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง ความเหนียวแน่นของพรรคร่วมรัฐบาล ว่าขณะนี้สถานภาพ
ประเทศไทยก้าลังแก้โควิด-19 และหารือกันว่า จะไม่พูดการเมือง เพ่ือท้าให้ประเทศผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ พร้อมจับมือ
ร่วมทุกฝ่าย ไม่สร้างปัญหา จึงอยากฝากทุกพรรคการเมือง ระดมช่วยกัน ท้าให้วิกฤตนี้ผ่านไป 
 นายเฉลิมชัย กล่าวถึงที่พรรคฝ่ายค้านจะยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่า เชื่อว่าเนื้อหาฝ่ายค้านที่
ออกมาก็เป็นปกติ ที่ก่อนอภิปราย จะโหมโรงแบบนี้ ทั้งนี้ ส่วนตัวเชื่อมั่นรัฐมนตรีทุกคนท้างานเต็มที่และสามารถตอบ
ค้าถามได้ทุกประเด็น 
เมื่อถามว่าขณะนี้กระแสมีพรรคแกนน้า น้าข้อมูลไปให้ฝ่ายค้านอภิปราย เพ่ือหวังเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีนายเฉลิมชัย 
กล่าวว่าเป็นเพียงข่าวลือ จากข้อเท็จจริง ไม่คิดอย่างนั้น และเชื่อมั่นว่าคงไม่มีใครกระตุกขากันเองในพรรคร่วมรัฐบาล
และ พรรคประชาธิปัตย์ ก็ไม่มีอย่างนั้นแน่นอน 
‘เพื่อไทย’ลั่นไม่แตกร้าว‘ก้าวไกล’ 
 ด้านนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย (พท.)กล่าวถึงความความสัมพันธ์กับพรรคก้าว
ไกลในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้าน ยังสามารถท้างานร่วมกันได้หรือไม่หลังมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการพิจารณาร่าง 
พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 65ว่า การท้างานร่วมกัน ในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้าน ไม่มีปัญหา เพราะเรามีเป้าหมายเดียวกัน คือ 
ไม่ต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม บริหารประเทศต่อ เรามีการคุยกันตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งมีมติร่วมกันไปแล้ว จะยื่นร่วมกัน ส่วนเรื่องการพิจารณาร่าง 
พ.ร.บ.งบประมาณ ที่เห็นไม่ตรงกันก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งสองพรรค มีความขัดแย้งกันเพียงแค่เห็นต่างกันเท่านั้น 
 ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตระยะหลังพรรคเพ่ือไทยมีความเห็นสอดคล้องกับพรรคพลังประชารัฐ ทั้งการ
พิจารณางบประมาณและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายประเสริฐ ยืนยันว่า พรรคแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ก่อนที่พรรคพลังประชารัฐผลักดันเสียอีก ยืนยันว่าเราไม่ใช่คนตาม เขาเป็นคนที่มาตามหลังเรา ส่วนผลจะเป็นอย่างไร 
ขอให้ฟังข้อสรุปจากคณะกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อน ขอยืนยันว่าพรรคเพ่ือไทย ยืนฝ่าย
ประชาธิปไตย อย่างมั่นคง 
ยันแปรงบเพื่อแก้ไขวิกฤติโควิด 
 ด้านนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทยกล่าวถึงการแถลงข่าวการแปรญัตติร่างพ.ร.บ.
งบประมาณของพรรคเพ่ือไทยที่ระบุว่าต้องให้เม็ดเงินแก่ปัญหาโควิดให้ประชาชน เมื่อไล่คนไร้ความสามารถออกไปแล้ว 
ก็ให้คนอ่ืนมาเป็นนายกฯแทนหมายความว่า มีข้อมูลเชิงลึกจะมีการเปลี่ยนนายกฯเร็วๆนี้หรือไม่ว่า สิ่งที่ตนพูด คือ การชี้
ให้ประชาชนมองที่ระบบมากกว่าตัวบุคคล กระแสสังคมตอนนี้เห็นชัดว่าคนไม่เอา พล.อ.ประยุทธ์ แม้ได้งบประมาณไป
แก้ปัญหาให้ประชาชน เขาก็ไม่อยากให้อยู่ต่อเพราะทนไม่ไหวกับการบริหารงานที่ผ่านมา จึงคิดว่าหากยังแก้ไขวิกฤตโค
วิดไม่ได้ในสองถึงสามเดือนข้างหน้าการอยู่ต่อของ พล.อ.ประยุทธ์ คงเป็นเรื่องยาก เราจึงคิดว่าควรน้าเม็ดเงินเข้าระบบ
ไว้เพ่ือรองรับใครก็ตามที่อาจได้เข้ามา จะได้มีงบประมาณส้าหรับช่วยเหลือประชาชน หรือแม้ว่าจะไล่ พล.อ.ประยุทธ์
ออกไปไม่ได้ก็ต้องมีระบบควบคุมก้ากับดูแลตรวจสอบการใช้เม็ดเงินก้อนนี้ของ พล.อ.ประยุทธ์ให้เป็นตามวัตถุประสงค์
การแก้ไขปัญหาโควิดเท่านั้น 
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ยัน พท.ไม่มีทางร่วมระบอบประยุทธ์ 
 เมื่อถามว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ หากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นพรรคเพ่ือไทยจะจับมือกับพรรคพลังประชารัฐ 
นพ.ชลน่าน กล่าวว่า เป็นเงื่อนไขทางการเมือง ที่ซับซ้อน ถ้าพรรคพลังประชารัฐยังอยู่ในระบอบประยุทธ์อยู่ ไ ม่มีทาง
เป็นไปได้ที่พรรคเพ่ือไทยจะไปจับมือด้วย แต่ถ้าเขาปรับกลไกการบริหารมาทางประชาธิปไตยมากขึ้น ไม่ยึดระบอบ
ประยุทธ์ ก็อาจจะคุยกันได้ แต่ถ้ายังเป็นอยู่เหมือนในปัจจุบันที่มีหัวหน้าพรรคเขา เป็นแกนน้าของระบอบประยุทธ์ ก็ไม่
มีทางเป็นไปได้ 
“นิกร”ม่ันใจแก้ไขรธน.ไร้ปัญหา 
 นายนิกร จ้านง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่...) พ.ศ.... แก้ไขมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง รัฐสภา เปิดเผย
ว่า กมธ.ต้องเดินหน้าพิจารณาเนื้อหา โดยตนได้รับมอบหมายให้พิจารณาเนื้อหาค้าแปรญัตติที่เสนอเข้ามาทั้งสิ้น 50 
ญัตติ ซึ่งจะเร่งสรุปและจัดรายละเอียดของเนื้อหา เพ่ือน้าเสนอให้ที่ประชุมกมธ.ฯ พิจารณาในครั้งถัดไป เบื้องต้นเชื่อว่า
จะไม่มีปัญหา แม้มีกมธ.ฯจะเห็นแย้งในการปรับแก้ไขเนื้อหาที่มองว่าไม่สามารถท้าเกินกว่า 2 มาตราที่รัฐสภารับ
หลักการได้ ส่วนกระบวนการพิจาณาของกมธ.ฯจะเริ่มต้นจากการพิจารณาเนื้อหาที่รัฐสภารับหลักการ 2 มาตรา 
จากนั้น จะพิจารณาในรายละเอียดที่เก่ียวข้อง เช่นการแก้ไขมาตรา 83 ว่าด้วยสัดส่วนของส.ส. 500 คน ที่ปรับเป็น ส.ส.
เขต 400 คนและบัญชีรายชื่อ 100 คน ที่มีเนื้อหาโยงไปใน มาตรา 85ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้อง
แก้ไขในเนื้อหาให้สอดคล้องกัน เพ่ือไม่ให้มีปัญหา เป็นต้น 
ยึดหลักการใหญ่-ปชช.ได้ประโยชน์ 
 “หลักการใหญ่ของการแก้รัฐธรรมนูญรอบนี้คือการให้มีส.ส.จ้านวน500คนแบ่งเป็นส.ส.เขต400คนและ
แบบบัญชีรายชื่อ100คนและใช้บัตรเลือกตั้ง2 ใบดังนั้นในรายละเอียดที่เก่ียวเนื่องกับหลักการใหญ่ หากต้องแก้ไขเพ่ือท้า
ให้หลักการดังกล่าวสมบูรณ์ก็ไม่มีปัญหาแต่สิ่งส้าคัญการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือการค้านึงถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด 
ไม่ใช่ค้านึงถึงประโยชน์ว่าพรรคการเมืองใดจะได้รับหรือไม่”นายนิกรย้้า 
นายนิกรกล่าวถึงการเสนอค้าแปรญัตติที่พบว่ามี ส.ว. จ้านวน 4 คนเสนอค้าแปรญัตติ ว่า ในรายละเอียดส้าคัญ คือการ
เสนอให้ใช้ระบบเลือกตั้งและค้านวณคะแนนแบบเยอรมัน ที่พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว. เป็นผู้เสนอ นอกจากนั้นเป็น
การแก้ไขถ้อยค้า และมีค้าแปรญัตติที่ขอลดจ้า 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/593010  
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05 สิงหาคม 2021 - 12:42 
“เฉลิมชัย” ยันพรรคร่วมเหนียวแน่นฝ่าวิกฤตโควิด 
 

 
 
“เฉลิมชัย”ยันพรรคร่วมเหนียวแน่น ร่วมมือทุกฝ่ายฝ่าวิกฤตโควิด ไม่สร้างปัญหาเพิ่ม เมินพรรคแกนน าปล่อย
ข้อมูลฝ่ายค้านซักฟอก 
 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจความพร้อม และมอบสิ่งของ
ปัจจัยเบื้องต้นให้กับศูนย์พักคอยเพ่ือส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 เขตบางกอกน้อย ภายในโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ที่จะ
เปิดใช้ในสัปดาห์หน้า จ้านวน 120 เตียง ด้วยการวางระบบการดูแลผู้ป่วย จากโรงพยาบาลศิริราช คอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับ
ชุมชน 
 นอกจากนี้ นายเฉลิมชัย ยังกล่าวถึง ความเหนียวแน่นของพรรคร่วมรัฐบาลว่า ขณะนี้สถานภาพประเทศ
ไทยก้าลังแก้โควิด-19 และหารือกันว่า จะไม่พูดการเมือง เพ่ือท้าให้ประเทศผ่านวิกฤต นี้ไปให้ได้ พร้อมจับมือร่วมทุก
ฝ่าย ไม่สร้างปัญหา จึงอยากฝากทุกพรรคการเมือง ระดมช่วยกัน ท้าให้วิกฤตนี้ผ่านไป 
 ส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เชื่อว่า เนื้อหาฝ่ายค้านที่ออกมา ก็เป็นปกติ ที่ก่อนอภิปรายจะโหมโรงแบบนี้ 
ทั้งนี้ ส่วนตัวเชื่อมั่น รัฐมนตรีทุกคนท้างานเต็มท่ี และสามารถตอบค้าถามได้ทุกประเด็น 
 ขณะกระแสมีพรรคแกนน้า น้าข้อมูลไปให้ฝ่ายค้านอภิปราย เพ่ือหวังเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีนายเฉลิมชัย 
มองว่า เป็นเพียงข่าวลือ จากข้อเท็จจริง ไม่คิดอย่างนั้น โดยเชื่อมั่นว่า คงไม่มีใครกระตุกขากันเองในพรรคร่วมรัฐบาล 
และพรรคประชาธิปัตย์ ก็ไม่มีอย่างนั้นแน่นอน 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/news_160781/  
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วันที่ 5 สิงหาคม 2564 - 15:04 น. 
‘เฉลิมชัย’ ยันข่าวลือ พรรคร่วมส่งโพยให้ฝ่ายค้าน ซักฟอก รบ. หวังเปลี่ยนตัวนายกฯ 
 

 
  
“เฉลิมชัย” ม่ันใจพรรคร่วมเหนียวแน่น ไม่มีกระตุกขากันเอง แอบส่งโพยให้ฝ่ายค้าน หวังเปลี่ยนตัวนายกฯ ยัน 
100 % ปชป.ไม่มีแน่ ขอทุกพรรคระดมความเห็นช่วยให้วิกฤตโควิด ผ่านไปก่อน 
 เมื่ อ วั นที่  5 สิ งห าคม ที่ โ ร ง เ รี ยนสุ ว รรณารามวิ ทยาคม  เ ขตบางกอกน้ อย  นาย เฉลิ มชั ย  
ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงความเหนียว
แน่นของพรรคร่วมรัฐบาลว่า สถานภาพพรรคร่วมรัฐบาล ณ วันนี้  ก้าลังแก้โควิด-19 และหารือกันว่าจะไม่พูดการเมือง 
เพ่ือท้าให้ประเทศผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ พร้อมจับมือร่วมทุกฝ่าย และไม่สร้างปัญหา ซึ่งคิดว่าพรรคร่วมรัฐบาลคิดตรงกัน 
จึงอยากฝากพรรคการเมืองทุกพรรค นักการเมืองทุกคน อยากให้มาช่วยกันแก้ไขปัญหา ระดมความคิดเห็นท้าให้ วิกฤต
นี้ผ่านไปก่อน และหลังจากนี้จะแสดงออกอย่างไรก็ไปว่ากันอีกที 
 นายเฉลิมชัยยังกล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ฝ่ายค้านจะยื่นญัตติ ว่า เชื่อว่าเนื้อหาของฝ่ายค้านที่
ออกมาก็เป็นปกติ ที่ก่อนการอภิปรายจะโหมโรงแบบนี้ ทั้งนี้ส่วนตัวเชื่อมั่นว่ารัฐมนตรีทุกคนท้างานเต็มที่ และเชื่อว่าทุก
คนสามารถตอบค้าถามไขข้อข้องใจได้ทุกประเด็น 
 ส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีพรรคร่วมรัฐบาลน้าข้อมูลไปให้ฝ่ายค้านใช้อภิปราย เพ่ือหวังเปลี่ยนตัว
นายกรัฐมนตรีนั้น นายเฉลิมชัยกล่าวว่า เป็นเพียงข่าวลือ ที่สามารถคิดกันได้ แต่ในความเป็นจริงไม่คิดว่าจะเป็นอย่าง
นั้น ในความเป็นจริงวันนี้เราเดินหน้าแก้ไขปัญหา เชื่อมั่นว่าคงไม่มีใครกระตุกขากันเองในพรรคร่วมรัฐบาล ส่วนพรรค
ประชาธิปัตย์ยืนยัน 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีอย่างนั้นแน่นอน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2868672  
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5 สิงหาคม 2564 15:21 น.   
"ไพบูลย์" เย้ย "สมชัย" เป็นแค่อดีตผู้สมัคร ส.ส. ไม่รู้จริงงานนิติบัญญัติ ยันเดินหน้าแปรญัตติ มั่นใจไม่ขัด รธน. 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 5 ส.ค.นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานกมธ.วิสามัญ
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่....) พ.ศ.... แก้ไขมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง รัฐสภา  
ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีท่ีนายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต ระบุว่า
การท้าหน้าที่ของกมธ.ฯ ขัดต่อหลักนิติบัญญัติหากแก้ไขเนื้อหา โดยน้าบทบัญญัติที่รัฐสภาตีตกในชั้นรับหลักการกลับมา
พิจารณา ว่าการท้าหน้าที่ของกมธ.ฯ ยึดรัฐธรรมนูญ มาตรา 157 ว่าด้วยการประชุมร่วมรัฐสภาที่ต้องยึดข้อบังคับการ
ประชุม ประกอบกับข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อ 124 วรรคท้าย ซึ่งก้าหนดให้กมธ. พิจารณาค้าแปรญัตติ ที่สามารถ
เพ่ิมมาตราขึ้นใหม่ หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิม ต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม เว้นแต่
การแก้ไขเพ่ิมเติมมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการนั้น ซึ่งหลักการของเนื้อหา คือ การปรับจ้านวน ส.ส. ให้มี 500 คน 
แบ่งเป็นส.ส.เขต 400 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คนและให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ดังนั้นการท้างานของกมธ.ฯ ต้อง
พิจารณาบนเงื่อนไขดังกล่าว และเขียนรัฐธรรมนูญให้ไม่มีปัญหา 
 “คุณสมชัยแสดงความเห็นด้วยความไม่รู้จริง ไม่เคยท้างานในฝ่ายนิติบัญญัติ และเป็นเพียงอดีตผู้สมัคร
ส.ส.เท่านั้น จึงไม่เข้าใจในกระบวนการที่กมธ. ด้าเนินการ อีกทั้งกรณีที่แปลความว่า ห้ามน้าข้อความที่รัฐสภาตีตกไป
แล้ว กลับมาพิจารณาอีก ข้อเท็จจริงไม่มีข้อบังคับใดก้าหนดห้ามไว้ ดังนั้นการเสนอค้าแปรญัตติของสมาชิกที่ขอแก้ไขซึ่ง
อาจน้าเนื้อความที่คล้ายหรือใกล้เคียงกันมา ถือเป็นสิทธิที่ท้าได้ตามข้อบังคับข้อที่ 124 ขณะเดียวกันที่อ้างว่าข้อบังคับ
การประชุม ข้อที่ 41 ห้ามน้าญัตติที่ตกไปแล้วกลับมาพิจารณาอีกในสมัยประชุม เทียบเคียงนั้นเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกัน 
เพราะการเสนอค้าแปรญัตติของสมาชิกรัฐสภา นั้น เป็นไปตามข้อบังคับที่ 124” นายไพบูลย์ กล่าว และว่า ยินยันกมธ.
ฯ จะเดินหน้าท้างานตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมรัฐสภาก้าหนด ทั้งนี้ในการประชุมครั้งถัดไป จะเข้าสู่การ
พิจารณาลงรายมาตรา 
 เมื่อถามว่านายสมชัย ชี้ช่องให้พรรคการเมืองฟ้องศาลรัฐธรรมนูญว่ากมธ. ท้าผิดหลักนิติบัญญัติ นาย
ไพบูลย์ กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญ ก้าหนดช่องทางที่ให้สมาชิกรัฐสภายื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เฉพาะกรณีท่ีเข้าข่าย
มาตรา 256(8) เท่านั้น แต่เรื่องระบบเลือกตั้งไม่เกี่ยว อย่างไรก็ดีตนมองว่าสิ่งที่กมธ. ด้าเนินนั้น ยึดตามหลักการนิติ
บัญญัติ เพราะท้างานภายใต้ข้อบังคับรัฐสภาและรัฐธรรมนูญ จึงเชื่อว่าไม่มีประเด็นใดที่น้าไปสู่การฟ้องร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญได้ในอนาคต 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/268564  

https://siamrath.co.th/n/268564
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5 สิงหาคม 2564 15:55 น. 
“ไพบูลย์” หยัน “สมชัย” ไม่รู้จริงงานนิติบัญญัติ 
"ไพบูลย์" หยัน "สมชัย" ไม่รู้จริงงานนิติบัญญัติ ยกหลักการข้อบังคับ ย้ า แปรญัตติเพิ่มมาตรา-เติมเนื้อหาให้
เกี่ยวเนื่องกับหลักการได้ 

 
 
 เมื่อวันที่ 5 ส.ค. นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งร าชอาณาจักรไทยแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. …  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) รัฐสภา  กล่าวถึงการเดินหน้าพิจารณาแก้ไขเนื้อหาตามที่มีสมาชิกรัฐสภา
เสนอค้าแปรญัตติ โดยไม่กังวลต่อความเห็นของนายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผอ.ศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งระบุว่าการท้าหน้าที่ของ กมธ.นั้นขัดต่อหลักนิติบัญญัติ หากแก้ไขเนื้อหา โดยน้าบทบัญญัติที่
รัฐสภาตีตกในชั้นรับหลักการกลับมาพิจารณา พร้อมยืนยันว่าการท้าหน้าที่ของกมธ.ยึดรัฐธรรมนูญ มาตรา 157 ว่าด้วย
การประชุมร่วมรัฐสภาที่ต้องยึดข้อบังคับการประชุม ประกอบกับข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อ 124 วรรคท้าย ซึ่ง
ก้าหนดให้กมธ.พิจารณาค้าแปรญัตติ ที่สามารถเพ่ิมมาตราขึ้นใหม่ หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิม ต้องไม่ขัดกับ
หลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม เว้นแต่การแก้ไขเพ่ิมเติมมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการนั้น ซึ่งหลักการของ
เนื้อหา คือ การปรับจ้านวน ส.ส.ให้มี 500 คน แบ่งเป็น ส.ส.เขต 400 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน และให้มีบัตร
เลือกตั้ง 2 ใบ ดังนั้นการท้างานของกมธ.ต้องพิจารณาบนเงื่อนไขดังกล่าว และเขียนรัฐธรรมนูญให้ไม่มีปัญหา 
 “คุณสมชัยแสดงความเห็นด้วยความไม่รู้จริง ไม่เคยท้างานในฝ่ายนิติบัญญัติ และเป็นเพียงอดีตผู้สมัคร 
ส.ส. เท่านั้น จึงไม่เข้าใจในกระบวนการที่ กมธ.ด้าเนินการ อีกทั้งกรณีที่แปลความว่า ห้ามน้าข้อความที่รัฐสภาตีตกไป
แล้ว กลับมาพิจารณาอีก ข้อเท็จจริงไม่มีข้อบังคับใดก้าหนดห้ามไว้ ดังนั้นการเสนอค้าแปรญัตติของสมาชิกที่ขอแก้ไขซึ่ง
อาจน้าเนื้อความที่คล้ายหรือใกล้เคียงกันมา ถือเป็นสิทธิที่ท้าได้ตามข้อบังคับ ข้อที่ 124 ขณะเดียวกันที่อ้างว่าข้อบังคับ
การประชุม ข้อที่ 41 ห้ามน้าญัตติที่ตกไปแล้วกลับมาพิจารณาอีกในสมัยประชุม เทียบเคียงนั้นเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกัน 
เพราะการเสนอค้าแปรญัตติของสมาชิกรัฐสภานั้น เป็นไปตามข้อบังคับท่ี 124 โดยยืนยันว่า กมธ.จะเดินหน้าท้างานตาม
รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมรัฐสภาก้าหนด ทั้งนี้ในการประชุมครั้งถัดไป จะเข้าสู่การพิจารณาลงรายมาตรา “ 
นายไพบูลย์ กล่าว 
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 เมื่อถามว่า นายสมชัย ชี้ช่องให้พรรคการเมืองฟ้องศาลรัฐธรรมนูญว่า กมธ. ท้าผิดหลักนิติบัญญัติ นาย
ไพบูลย์ กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญ ก้าหนดช่องทางที่ให้สมาชิกรัฐสภายื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เฉพาะกรณีท่ีเข้าข่าย
มาตรา 256(8) เท่านั้น แต่เรื่องระบบเลือกตั้งไม่เกี่ยว อย่างไรก็ตามตนมองว่าสิ่งที่ กมธ. ด้าเนินการนั้น ยึดตามหลักการ
นิติบัญญัติ เพราะท้างานภายใต้ข้อบังคับรัฐสภาและรัฐธรรมนูญ จึงเชื่อว่าไม่มีประเด็นใดที่น้าไปสู่การฟ้องร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญได้ในอนาคต. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/128034/  
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5 สิงหาคม 2564 13:48 น. 
พท. ลั่นฝ่ายค้านไม่ร้าว ย้ าจุดยืนไม่ให้ “บิ๊กตู”่ บริหารต่อ 
พท.ลั่นฝ่ายค้านไม่ร้าว ยันท างานร่วมก้าวไกลไม่มีปัญหา แม้เห็นไม่ตรงกันแต่ไม่ใช่ขัดแย้ง ย้ าจุดยืนยังเหมือนเดิม
ไม่ต้องการให้ “บิ๊กตู”่ บริหารต่อ ด้าน “หมอชลน่าน” บอกไม่มีทางร่วมระบอบประยุทธ์ 
 

 
 
 เมื่อวันที ่5 ส.ค. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวถึงความความสัมพันธ์
กับพรรคก้าวไกล ในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้าน ยังสามารถท้างานร่วมกันได้หรือไม่ หลังมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 65 ว่า การท้างานร่วมกันในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่มีปัญหา เพราะเรามี
เป้าหมายเดียวกันคือไม่ต้องการให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม บริหารประเทศต่อ เรามี
การคุยกันตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งมีมติร่วมกันไปแล้วและจะยื่นร่วมกัน ส่วน
เรื่องการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณที่เห็นไม่ตรงกันนั้น ไม่ได้หมายความว่าทั้งสองพรรคมีความขัดแย้งกันเพียงแค่
เห็นต่างกันเท่านั้น 
 เมื่อถามว่า มีการตั้งข้อสังเกตระยะหลังพรรค พท. มีความเห็นสอดคล้องกับพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณางบประมาณ หรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายประเสริฐ กล่าวว่า พรรค พท. มีแนวคิดเกี่ยวกับ
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก่อนที่พรรค พปชร. ผลักดันเรื่องนี้เสียอีก ยืนยันว่าเราไม่ใช่คนตามแต่เขาเป็นคนที่มาตามหลังเรา 
ส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้น ก็อยากให้ฟังข้อสรุปจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อน แต่
อย่างไรก็ตามเรายืนยันว่าพรรค พท. ยืนฝ่ายประชาธิปไตยอย่างมั่นคง 
 ด้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรค พท. กล่าวถึงกรณีการแถลงข่าวถึงการแปรญัตติร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณของพรรค พท. ที่ระบุว่า ต้องให้เม็ดเงินแก่ปัญหาโควิดให้ประชาชน เมื่อไล่คนไร้ความสามารถออกไปแล้วก็
ให้คนอ่ืนมาเป็นนายกฯ แทน หมายความว่ามีข้อมูลเชิงลึกจะมีการเปลี่ยนนายกฯ เร็วๆ นี้หรือไม่ ว่า สิ่งที่ตนพูดคือการชี้
ให้ประชาชนมองที่ระบบมากกว่าตัวบุคคล กระแสสังคมตอนนี้เห็นชัดว่าคนไม่เอา พล.อ.ประยุทธ์ แม้ได้งบประมาณไป
แก้ปัญหาให้ประชาชนเขาก็ไม่อยากให้อยู่ต่อเพราะทนไม่ไหวกับการบริหารงานที่ผ่านมา ตนจึงคิดว่าหากยังแก้ไขวิกฤติ
โควิดไม่ได้ในสองถึงสามเดือนข้างหน้า การอยู่ต่อของ พล.อ.ประยุทธ์ คงเป็นเรื่องยาก เราจึงคิดว่าควรน้าเม็ดเงินเข้า
ระบบไว้เพ่ือรองรับใครก็ตามที่อาจได้เข้ามา จะได้มีงบประมาณส้าหรับช่วยเหลือประชาชน หรือแม้ว่าจะไล่ พล.อ.
ประยุทธ์ ออกไปไม่ได้ ก็ต้องมีระบบควบคุมก้ากับดูแลตรวจสอบการใช้เม็ดเงินก้อนนี้ของ พล.อ.ประยุทธ์ ให้เป็นตาม
วัตถุประสงค์การแก้ไขปัญหาโควิดเท่านั้น 
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 เมื่อถามว่า เป็นไปได้หรือไม่หากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น พรรค พท. จะจับมือกับพรรค พปชร. นพ.ชลน่าน 
กล่าวว่า เป็นเงื่อนไขทางการเมืองที่ซับซ้อน ถ้าพรรค พปชร. ยังอยู่ในระบอบประยุทธ์อยู่ ไม่มีทางเป็นไปได้ที่  
พรรค พท. จะไปจับมือด้วย แต่ถ้าเขาปรับกลไกการบริหารมาทางประชาธิปไตยมากขึ้นไม่ยึดระบอบประยุทธ์ก็อาจจะ
คุยกันได้ แต่ถ้ายังเป็นอยู่เหมือนในปัจจุบันที่มีหัวหน้าพรรคเขาเป็นแกนน้าของระบอบประยุทธ์ก็ไม่มีทางเป็นไปได้.. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/127404/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/127404/
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05 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14:40 น.  
'เพื่อไทย' ยันไม่จับมือ 'พลังประชารัฐ' ถ้ายังอยู่ในระบอบประยุทธ์ รับเป็นเงื่อนไขซับซ้อน 
 

 
 
 5 ส.ค.64 - นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงความสัมพันธ์กับพรรคก้าวไกล 
ในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้าน ยังท้างานร่วมกันได้หรือไม่หลังมีความเห็นไม่ตรงกัน เ รื่องการโหวตอนุมัติงบรายจ่าย
ประจ้าปี2565 ที่ปรับลด 1.6 หมื่นล้านบาท ไปไว้ที่งบกลางว่า ยืนยันว่าการท้างานร่วมกันในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่
มีปัญหา เรามีเป้าหมายเดียวกัน ไม่ต้องการให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม บริหารประเทศต่อ 
เราคุยกันตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ มีมติร่วมกันไปแล้วและจะยื่นร่วมกัน ส่วนเรื่อง
การพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ที่เห็นไม่ตรงกัน ไม่ได้หมายความว่าทั้ง 2 พรรคมีความขัดแย้งกันเพียงแค่เห็น
ต่างกันเท่านั้น 
 เมื่อถามว่า มีการตั้งข้อสังเกตระยะหลังพรรคเพ่ือไทยมีความเห็นสอดคล้องกับพรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่า
จะเป็นการพิจารณางบประมาณ หรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายประเสริฐ กล่าวว่า พรรคเพ่ือไทยมีแนวคิดเกี่ยวกับการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ก่อนที่พรรคพลังประชารัฐผลักดันเรื่องนี้เสียอีก เราไม่ใช่คนตาม แต่เขาเป็นคนที่มาตามหลังเรา ส่วน
ผลจะเป็นอย่างไร อยากให้ฟังข้อสรุปจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยืนยันว่าพรรคเพ่ือไทย
ยืนฝ่ายประชาธิปไตยอย่างมั่นคง 
 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย ให้สัมภาษณ์กรณีแถลงข่าวเกี่ยวกับการแปรญัตติร่างพ.ร.บ.
งบประมาณของพรรคเพ่ือไทย ที่ระบุว่าต้องให้เม็ดเงิน แก้ปัญหาโควิดให้ประชาชน เมื่อไล่คนไร้ความสามารถออกไป
แล้วก็ให้คนอ่ืนมาเป็นนายกฯแทน หมายความว่า มีข้อมูลเชิงลึกจะมีการเปลี่ยนนายกฯเร็วๆนี้ใช้หรือไม่ว่า สิ่งที่พูดคือ 
การชี้ให้ประชาชนมองที่ระบบมากกว่าตัวบุคคล กระแสสังคมตอนนี้เห็นชัดว่ าคนไม่เอาพล.อ.ประยุทธ์ แม้ได้
งบประมาณไปแก้ปัญหาให้ประชาชน เขาก็ไม่อยากให้อยู่ต่อเพราะทนไม่ไหวกับการบริหารงานที่ผ่านมา จึงคิดว่าหากยัง
แก้ไขวิกฤติโควิดไม่ได้ใน 2-3 เดือนข้างหน้า การอยู่ต่อของพล.อ.ประยุทธ์ คงเป็นเรื่องยาก จึงคิดว่าควรน้าเม็ดเงินเข้า
ระบบไว้เพ่ือรองรับใครก็ตามที่อาจได้เข้ามา จะได้มีงบประมาณส้าหรับช่วยเหลือประชาชน หรือแม้ว่าจะไล่พล.อ.
ประยุทธ์ ออกไปไม่ได้ ก็ต้องมีระบบควบคุมก้ากับดูแลตรวจสอบการใช้เม็ดเงินก้อนนี้ของ  พล.อ.ประยุทธ์ ให้เป็นตาม
วัตถุประสงค์ การแก้ไขปัญหาโควิดเท่านั้น 
 เมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่หากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น พรรคเพ่ือไทยจะจับมือกับพรรคพลังประชารัฐ  
นพ.ชลน่าน กล่าวว่า เป็นเงื่อนไขทางการเมืองที่ซับซ้อน ถ้าพรรคพลังประชารัฐยังอยู่ในระบอบประยุทธ์อยู่ ไม่มีทาง
เป็นไปได้ที่พรรคเพ่ือไทยจะไปจับมือด้วย แต่ถ้าเขาปรับกลไกการบริหารมาทางประชาธิปไตยมากขึ้น ไม่ยึดระบอบ
ประยุทธ์ ก็อาจจะคุยกันได้ แต่ถ้ายังเป็นอยู่เหมือนในปัจจุบันที่มีหัวหน้าพรรคเขาเป็นแกนน้าของระบอบประยุทธ์ ไม่มี
ทางเป็นไปได ้ 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/112301  

https://www.thaipost.net/main/detail/112301
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5 สิงหาคม 2564 18:50 น.   
เพื่อไทย แจงตัดงบ 1.6 หม่ืนล้านไม่ใช่ตีเช็คเปล่า หวังช่วยเหลือ ปชช. ช่วงโควิด ขอก้าวไกลหยุดโจมตี 
 

 
 
 นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพ่ือไทย ในฐานะรองประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2565 กล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างพรรคเพ่ือไทยกับพรรคก้าวไกลในการพิจาณาตัด
ลดงบประมาณ 1.63 หมื่นล้านบาท ไปไว้ที่งบกลางว่า การที่กมธ.พรรคเพ่ือไทยเห็นด้วยกับการน้างบกว่า 16,000 ล้าน
บาท ไปไว้ในงบกลางนั้น ไม่ใช่การตีเช็คเปล่าให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม 
 นายอุบลศักดิ์ กล่าวว่า งบประมาณที่ตัดลดก้อนนี้ ระบุวัตถุประสงค์ชัดเจนให้น้าไปช่วยเหลือประชาชน
เรื่องโควิด กระบวนการเบิกจ่าย แต่ละจังหวัดต้องท้าเรื่องขอมาตามความจ้าเป็นตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี จะ
เอาไปซื้ออาวุธหรือเรือด้าน้้าไม่ได้ ถ้าครม.หรือนายกฯเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็ติดคุก พ้นต้าแหน่งทั้งคณะ ถูกเพิกถอน
สิทธิการเมืองด้วย ใครจะกล้าเสี่ยง ใครเป็นรัฐบาลต้องเอางบตัวนี้ไปท้างานต่อ อย่าคิดว่านายกฯ จะได้ใช้งบตัวนี้
ตลอดไป 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคเพ่ือไทยเคยอภิปรายโจมตีรัฐบาลหลายครั้งเรื่องการให้นายกฯมีอ้านาจใช้งบกลาง
จ้านวนมาก เหมือนการตีเช็คเปล่าให้นายกฯ แต่ท้าไมครั้งนี้กลับเห็นชอบเรื่องเพ่ิมงบกลาง นายอุบลศักดิ์ ตอบว่า 
สถานการณ์ขณะนี้ต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนก่อน แล้วงบประมาณท่ีตัดลดมา 16,000 กว่าล้านบาท จะเอาไปไว้ที่ไหน 
เอาไปทิ้งทะเลหรือ ยืนยันได้ว่า พรรคเพ่ือไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากการเห็นชอบครั้งนี้ พรรคหรือส.ส.จะแปร
ญัตติไปเขียนโครงการเองไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญไม่ให้ 
 นายอุบลศักดิ์ กล่าวว่า อยากให้พรรคก้าวไกลหยุดน้าเรื่องนี้มาโจมตีได้แล้ว เพราะประชาชนรอคอย
ความหวังอยู่ การเห็นไม่ตรงกันถือเป็นความเห็นหลากหลาย แต่ยังท้าหน้าที่ฝ่ายค้านร่วมกันได้ ไม่ได้คิดว่า คนที่
ความเห็นไม่ตรงกันต้องเป็นศัตรู มั่นใจว่าไม่กระทบกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ยังท้างานร่วมกันได้  การที่พรรค
เพ่ือไทยโหวตให้น้างบไปให้งบกลางครั้งนี้ ไม่ใช่การเตรียมจับมือตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐในการเลื อกตั้งสมัย
หน้า ถ้าพล.อ.ประยุทธ์ยังอยู่กับพลังประชารัฐ เราไม่เอาด้วยแน่ แต่ถ้าวันหน้าพล.อ.ประยุทธ์ไม่อยู่ พรรคพลังประชารัฐ
อาจมีแนวคิดเหมือนพรรคเพ่ือไทยก็ได้ ท้าไมต้องเป็นศัตรูกันถาวร 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/268645  
  

https://siamrath.co.th/n/268645
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210805/bdecd54333a3e9b8a6b4f43b8a4cc3facfc3baa96698edd0956d82e7a7b4d66b.jpeg?itok=xXyafOMy
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5 สิงหาคม 2564 
'ส.ส. ลพบุรี เพื่อไทย' จี้ 'ก้าวไกล' หยุดโจมตี - อย่ามอง 'พท.' เป็นศัตรู 
 

 
 
อุบลศักดิ์ ย้ า เพื่อไทยไม่ได้ประโยชน์จาก งบกลาง1.6 หม่ืนล้าน ขอ "ก้าวไกล" หยุดโจมตี ยอมรับความเห็นต่าง 
อย่ามองเป็นศัตรู 
        นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพ่ือไทย ฐานะรองประธานกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ
พิจารณาร่างร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายปี2565 สภาผู้แทนราษฎร เรียกร้องให้ พรรคก้าวไกลหยุด
โจมตีพรรคเพ่ือไทย กรณีที่เห็นชอบให้น้างบประมาณท่ีปรับลดจากหน่วยงานต่าง จ้านวน 1.6 หมื่นล้านบาท จัดสรรให้
งบกลาง ทั้งนี้พรรคเพ่ือไทยยืนยันต่อการเห็นชอบดังกล่าวร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาล เพราะต้องการให้น้าไปช่วยเหลือ
แก้ปัญหาให้ประชาชน  ส่วนการใช้จ่ายนั้นมีกระบวนการและขั้นตอนไม่ใช่การตีเช็คเปล่าให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม  
        "สถานการณ์ขณะนี้ต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนก่อน หากไม่น้าบประมาณท่ีตัดลดมา 16,000กว่าล้านบาท 
ไปไว้ที่งบกลาง จะเอาไปทิ้งทะเลหรืออย่างไร ผมยืนยันว่าพรรคเพ่ือไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเห็นชอบครั้งนี้" 
นายอุบลศักดิ์ กล่าว 
 "พรรคก้าวไกลควรหยุดโจมตี เพรากรณีที่ความเห็นไม่ตรงกันถือเป็นความเห็นที่หลากหลาย ไม่ใช่ต้องมอง
คือศัตรู  ส่วนการท้างานร่วมกันผมมั่นใจร่วมงานกันได้ ไม่กระทบกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล  ทั้งนี้กรณีที่พรรค
เพ่ือไทยโหวตให้น้างบไปให้งบกลางครั้งนี้ ไม่ใช่การเตรียมจับมือตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งสมัย
หน้า ถ้าพล.อ.ประยุทธ์ยังอยู่กับพลังประชารัฐ เราไม่เอาด้วยแน่ แต่ถ้าวันหน้าพล.อ.ประยุทธ์ไม่อยู่ พรรคพลังประชารัฐ
อาจมีแนวคิดเหมือนพรรคเพ่ือไทยก็ได้ ท้าไมต้องเป็นศัตรูกันถาวร" นายอุบลศักดิ์ กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/953103  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/953103
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วันที่ 5 สิงหาคม 2564 - 17:48 น. 
‘พิจารณ์’ เชื่อ เห็นต่าง ‘เพื่อไทย’ ไม่กระทบซักฟอก ยึดม่ันเป้าหลัก ไม่เอา ‘ประยุทธ์’ 
 

 
 
‘พิจารณ์’ เชื่อ เห็นต่าง ‘เพื่อไทย’ ไม่กระทบซักฟอก ยึดม่ันเป้าหลัก ไม่เอา ‘ประยุทธ์’ 
 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) 
ในฐานะคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ครุภัณฑ์ และไอซีทีฯ ในกมธ. งบประมาณรายจ่ายประจ้า ปี พ.ศ.2565  
สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงความเห็นต่างกับพรรคเพ่ือไทย (พท.) ประเด็นการโยกงบ 1.6 หมื่นล้านบาทเข้างบ
กลาง จะกระทบต่อการเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ ว่า ตนคิดว่าคงไม่มีปัญหาในการท้างานร่วมกัน เพราะเป็น
พรรคการเมืองคนละพรรค ความเห็นต่างจึงมีอยู่แล้ว ที่ผ่านมาก็มีหลายอย่างที่เห็นต่างกัน แต่เรามีเป้าหมายเดียวกันคือ 
การไม่ยอมรับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ดังนั้นการการเตรียมการอภิปรายฯ ก็น่าจะท้างานร่วมกันกับ
พรรคพท. ได้อย่างดี ตนคิดว่า การท้างานในกมธ. คณะต่างๆ ก็เป็นเรื่องปกติท่ีมีความเห็นต่าง บางครั้งพรรคก.ก. ก็เห็น
ตรงกันกับพรรครัฐบาล แต่อย่างไรก็ตามหากพรรคฝ่ายค้านด้วยกัน เห็นตรงกันได้ ก็จะเป็นสิ่งที่ดี และสามารถ
ขับเคลื่อนการท้างานได้ดีขึ้น 
 เมื่อถามถึงกรณีที่มีผู้สนับสนุนหรือสมาชิกของพรรคก.ก. และพรรคพท. เกิดการโต้เถียงกันบนโซเชียล
มีเดีย นายพิจารณ์ กล่าวว่า ตนก็เห็นผ่านทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งเราก็พยายามไม่ท้าให้เกิดภาพความแตกแยกไปมากกว่านี้ 
ทั้งนี้ได้มีการสอบถามมาถึง กมธ.ของพรรคก.ก. ว่าเหตุใดจึงตัดสินใจไม่เห็นด้วยกับการโยกเข้างบกลาง และเหตุใดจึง
เห็นไม่ตรงกัพรรคพท. ซึ่งก็ไม่รู้จะพูดอย่างไร เราตอบแทนไม่ได้ หากอยากรู้ก็ต้องไปถามพรรค พท. อย่างไรก็ตามพรรค
ก.ก. ประกาศจุดยืนมาตลอดตั้งก่อนลงมติแล้วว่า ควรน้างบไปใช้เรื่องสวัสดิการเพ่ือประชาชน เมื่อผลโหวตของพรรค
ฝ่ายค้านไม่ตรงกัน ก็เป็นเรื่องปกติที่สังคมจะตั้งค้าถาม โดยเราไม่ได้ต้องการสร้างความไม่ชอบธรรม หรือความแตกแยก 
เรารู้ว่า เสียงของพรรคฝ่ายค้านรวมกันก็ยังน้อยกว่าฝ่ายรัฐบาล เราจึงพยายามจะชวนพรรคฝ่ายรัฐบาลมาเห็นด้วยกับ
ฝ่ายเรา 
 เมื่อถามถึง กรณีที่พรรคประชาชาติ และพรรคเสรีรวมไทย ดูเหมือนจะเข้าข้างพรรคก.ก. นายพิจารณ์ 
กล่าวว่า จากการอภิปรายฯ ก่อนลงมติ ของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ มีความเห็น
ใกล้เคียงกับพรรคก.ก. และก็ชัดเจนเมื่อได้ลงมติในทิศทางเดียวกัน ส่วนพรรคเสรีรวมไทย ตนไม่ได้เข้าฟังการอภิปรายฯ 
จึงไม่ทราบความเห็นในเรื่องนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2868325  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%81.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%81.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2868325
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5 สิงหาคม 2564 
'มงคลกิตติ์' หย่าศึก 'พท.-ก้าวไกล' 
 

 
 
ส.ส.มงคลกิตติ์ โพสต์เฟซบุ๊ค ขอ พท. - ก้าวไกล หย่าศึก ปมงบกลาง 1.6หม่ืนล้านบาท เพื่อร่วมไล่ "นายกฯ" ตาม
ระบบรัฐสภา 
         นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรรีวิไลย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจ 
ระบุข้อความว่า ให้พรรคก้าวไกลและพรรคเ พ่ือไทย ให้ยุติความขัดแย้ง ต่อประเด็นการยกงบประมาณ  
1.6 หมื่นล้านบาทในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ปรับลดจาก
หน่วยงานต่างๆ ใส่ไว้ในงบกลาง ซึ่งเป็นส่วนงบประมาณที่ อยู่ภายใต้อ้านาจของนายกรัฐมนตรีจะบริหาร พร้อมระบุว่า 
ขัดแย้งกันพอหอมปากหอมคอ ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลที่ดี แต่เวลานี้ควรร่วมมือกันไล่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ตามระบบรัฐสภาเพ่ือประชาชน เพราะหากไล่ได้งบกลาง ปี 2565 จะมีนายกรัฐมนตรี
คนใหม่มาใช้ อย่ากังวล. 
 
อ้างอิง :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/953054  
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/953054
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5 สิงหาคม 2564 16:08 น.   
"เทพไท" วิเคราะห์ปมเพื่อไทย - ก้าวไกลขัดแย้ง เหตุแย่งตลาดมวลชนกลุ่มเดียวกัน 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 5 ส.ค.นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ Facebook 
ส่วนตัวมีข้อความว่า ผมเห็นความขัดแย้งทางการเมือง ระหว่างพรรคเพ่ือไทยกับพรรคก้าวไกล มาหลายครั้ง แม้ว่าทั้ง 2 
พรรคจะมีจุดยืนและอุดมการณ์เดียวกัน หรือที่เรียกตัวเองว่า เป็นฝ่ายประชาธิปไตย มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองใน
ลักษณะเดียวกัน และมีฐานมวลชนกลุ่มเดียวกัน แต่ยุทธวิธีในการเคลื่อนไหว หรือดีกรีทางการเมืองของทั้ง 2 พรรค ไม่
เท่ากัน จึงท้าให้มีการชิงไหวชิงพริบทางการเมืองกัน ตลอดเวลา 
 โดยภาพรวม พรรคก้าวไกล มีดีกรีความเคลื่อนไหวที่เข้มข้นกว่า ท้าให้ตลาดกลุ่มฮาร์ดคอร์ หันมา
สนับสนุนอย่างหนาแน่นมาก จนท้าให้พรรคเพ่ือไทยต้องปรับขบวนกันอย่างเป็นพัลวัน เพ่ือไม่ให้เสียงตลาดมวลชนที่
เป็นฐานเสียงเดิมของพรรคไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่าทีต่อข้อเรียกร้องของกลุ่มมวลชน ที่ก้าลังเคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้ 
ไม่ว่า จะเป็นกลุ่มประชาชนไม่ทน กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการเมือง กลุ่มเยาวชนปลดแอก ที่มีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ 
คือ 1.ให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากนายกรัฐมนตรี 2.ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยตั้ง สสร. และแก้ไขรัฐธรรมนูญได้
ทั้งฉบับ ไม่มีข้อยกเว้น 3.ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ 
 แต่ท่วงท้านองและท่าทีของพรรคเพ่ือไทย ยอมรับข้อเสนอนี้ได้เพียง 1 ข้อครึ่งเท่านั้นเอง คือ ข้อเรียกร้อง
ให้พลเอกประยุทธ์ ลาออกจากต้าแหน่งนายกรัฐมนตรี ส่วนเรื่อง การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ได้มีเ งื่อนไขไม่แก้หมวดหนึ่ง
และหมวดสอง คือไม่แตะต้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 แต่ส้าหรับพรรคก้าวไกลนั้น เห็นด้วยกับข้อเสนอของกลุ่มมวลชนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองทั้ง 3 ข้ออย่าง
ชัดเจน จึงท้าให้มีการแบ่งแยก และแย่งชิงมวลชนที่เป็นฐานเดียวกัน จะเห็นได้ว่า กลุ่มฮาร์ดคอร์ ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ส่วน
ใหญ่สนับสนุนพรรคก้าวไกล เกือบทั้งหมด ในขณะเดียวกันมวลชนคนเสื้อแดง หรือกลุ่มนปช. เดิม ก็จะสนับสนุนพรรค
เพ่ือไทย 
 เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่า ท้าไมพรรคเพ่ือไทยและพรรคก้าวไกล มีการชิงไหวชิงพริบ ชิงเหลี่ยมการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองกันอย่างชัดเจน นับตั้งแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งแรกจนถึง การลงมติโหวตงบประมาณที่
ตัดลดไว้ ไปอยู่ในงบกลางของนายกรัฐมนตรี เหตุผลทั้งหมด ก็คือเป็นการเอาใจ และแย่งชิงตลาดมวลชนเท่านั้นเอง 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/268600  
  

https://siamrath.co.th/n/268600
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210805/26fc380e9adb06d52aeccec124165ee9c988809d98e59847fbd0a9939e434304.jpg?itok=TC2QMUlA


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

23 

 

 
5 ส.ค. 2564-16:57 น. 
'เทพไท' อดีต ส.ส. สวมบทกูรูวิเคราะห์ปม ก้าวไกล - เพื่อไทย แตกคอกัน 
 

 
 
เทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์ สวมบทกูรูวิเคราะห์ปม ก้าวไกล-เพื่อไทย แตกคอกัน ชี้เป็นการแย่งมวลชน
ตลาดเดียวกัน จึงต้องชิงไหวชิงพริบ 
 5 ส.ค. 2564 – นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว
วิเคราะห์การเมือง ปมความขัดแย้งระหว่าง พรรคเพื่อไทย และ พรรคก้าวไกล 
 นายเทพไท ระบุใจความว่า ตนเห็นความขัดแย้งระหว่าง พรรคเพ่ือไทย กับ พรรคก้าวไกล มาหลายครั้ง 
แม้ทั้ง 2 จะมีจุดยืนและอุดมการณ์เดียวกันที่เรียกว่าเป็น ฝ่ายประชาธิปไตย มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองลักษณะ
เดียวกัน มีฐานมวลชนกลุ่มเดียวกัน แต่ยุทธวิธีในการเคลื่อนไหวหรือดีกรีทางการเมืองของทั้ง 2 พรรค ไม่เท่ากัน จึงท้า
ให้มีการชิงไหวชิงพริบทางการเมืองกันตลอดเวลา 
 ภาพรวม พรรคก้าวไกล มีความเคลื่อนไหวที่เข้มข้นกว่า ท้าให้ตลาดกลุ่มฮาร์ดคอร์ หันมาสนับสนุน
หนาแน่น จนพรรคเพ่ือไทยต้องปรับขบวน เพ่ือไม่ให้เสียตลาดมวลชนที่เป็นฐานเสียงเดิมของพรรคไป โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ท่าทีต่อข้อเรียกร้องของกลุ่มมวลชน ที่ก้าลังเคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้ 
 ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มประชาชนไม่ทน กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการเมือง กลุ่มเยาวชนปลดแอก ที่มีข้อ
เรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1.ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากนายกรัฐมนตรี 2. ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยตั้ง 
ส.ส.ร. และแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทั้งฉบับไม่มีข้อยกเว้น และ 3. ปฏิรูปสถาบัน 
 แต่ท่วงท้านองท่าทีของพรรคเพ่ือไทย ยอมรับข้อเสนอนี้ได้เพียง 1 ข้อครึ่งเท่านั้น คือเรียกร้องให้ 
พล.อ.ประยุทธ์ ลาออก ส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ได้มีเงื่อนไขไม่แก้หมวดหนึ่งและหมวดสอง คือไม่แตะต้อง
สถาบัน แต่ส้าหรับพรรคก้าวไกลนั้น เห็นด้วยกับข้อเสนอของกลุ่มมวลชนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองทั้ง 3 ข้ออย่าง
ชัดเจน 
 “จึงท้าให้มีการแบ่งแยก แย่งชิงมวลชนที่เป็นฐานเดียวกัน จะเห็นได้ว่ากลุ่มฮาร์ดคอร์ ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ 
ส่วนใหญ่สนับสนุนก้าวไกลเกือบทั้งหมด ขณะเดียวกันมวลชนคนเสื้อแดง ก็สนับสนุนเพ่ือไทย ฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่า 
ท้าไมเพ่ือไทยและก้าวไกล มีการชิงไหวชิงพริบ ชิงเหลี่ยมการเคลื่อนไหวทางการเมืองกันอย่างชัดเจน นับตั้งแต่การ
อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งแรก จนถึงการลงมติโหวตงบประมาณ 65 ที่ตัดลดไว้ ไปอยู่ในงบกลางของนายกรัฐมนตรี 
เหตุผลทั้งหมดคือเป็นการเอาใจ และแย่งชิงตลาดมวลชนเท่านั้นเอง” 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6548408  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6548408
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/08/%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.jpg
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5 สิงหาคม 2564 14:31 น. 
“เจษฎ์” ชี้เปลี่ยนตัวนายกฯเวลานี้ท าได้ยาก แถมไม่ท าให้สถานการณ์ดีขึ้น 
อ.เจษฎ์ ชี้เปลี่ยนตัวนายกฯ เวลานี้ท าได้ยาก หว่ันติดกรอบ รธน. ม.88 อาจไม่ท าให้สถานการณ์การเมืองดีขึ้น เชื่อ
ปิดฉากรัฐประหาร 

 
 
 เมื่อวันที่ 5 ส.ค. นายเจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ถึงกรณีการเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีนั้นว่า ตนคิดว่าสถานการณ์การเมืองก็ไม่ได้จะเปลี่ยนไปใน
ทิศทางที่ดีข้ึนเท่าไหร่ เพราะมีเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวนายกฯ จะต้องมีตัวบุคคล หรือใครก็แล้วแต่ที่เสนอตัวเข้ามา จะต้อง
มีแผนรับมือกับ 2-3 เรื่อง คือ 1.เรื่องโควิด 2. เรื่องเศรษฐกิจ และ 3. เรื่องสังคม ถ้าบุคคลนั้นๆ มีแผนรับมือ และมีการ
น้าเสนอว่าจะเป็นบุคคลนี้และบุคคลดังกล่าวสามารถพูดได้เลยว่าแต่ละเรื่องจะแก้ปัญหาอย่างไร จะท้าให้เกิดอะไร หาก
แบบนี้ก็จะมีผล แต่ถ้าหากยังลับๆ ล่อๆ ไม่รู้ว่าใครจะมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ยังติดกรอบมาตรา 88 ของรัฐธรรมนูญ ที่
จะต้องเอาบรรดาคนที่ถูกเสนอชื่อโดยพรรคการเมือง ซึ่งตอนนี้ก็จะมีชื่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล  ซึ่งคนก็ด่าเรื่องการ
จัดการโควิดอยู่แล้ว นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็ไม่ได้มีบทบาททางการเมืองอะไร เนื่องจากลาออกจากหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์แล้ว ส่วน คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์,  นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์, นายชัยเกษม นิติสิริ เราก็ไม่ได้เห็นเลยว่า
ท้าอะไรบ้าง ดังนั้นหากติดกรอบมาตรา 88 ก็จะล้าบาก และหากสมมุติว่าไปเอาคนนอกท่ีไม่อยู่ในการเสนอชื่อของพรรค
การเมือง และยังไม่มีการเผยตัวตน คนก็จะไปนั่งคิดว่าอาจจะเป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งก็จะยิ่งแย่ไปกว่า 
พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งก็จะไม่ท้าให้สถานการณ์ดีข้ึน 
 เมื่อถามว่าหากนายกฯ ต่อไปยังเป็นทหารจะเกิดแรงกระเพ่ือมหรือไม่ นายเจษฎ์ กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับว่าเป็น
ทหารอย่างไร หากสมมุติเป็นทหารเหมือนครั้งที่ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ในขณะนั้นลาออกจากราชการแล้วมาลง
สมัครรับเลือกตั้ง หรือเป็นทหารแบบครั้ง พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ลาออกแล้วมาลงสมัครรับเลือกตั้งในรูปแบบเดียวกัน
กับประชาชนทุกคนท้า และเป็นทหารที่มีภาพการท้างานประสานกับประชาชนได้ในทิศทางบวก แบบนั้นน่าจะพอได้ 
แต่ในท้ายที่สุดต้องเป็นทหารที่ไม่เกี่ยวข้องกับ คสช. ไม่มีภาพที่ติดกับ คสช.เดิม อย่างนี้น่าจะพอไหว แต่หากไม่ใช่แบบนี้
ก็ล้าบาก 
 เมื่อถามอีกว่าสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันจะสามารถพัฒนาไปสู่การท้ารัฐประหารอีกครั้งได้
หรือไม่ นายเจษฎ์ กล่าวว่า ตนคิดว่าไม่ เพราะรัฐประหารโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นโดย 2-3 เหตุ คือ 1.รัฐบาลไม่สามารถ
บริหารราชการแผ่นดินได้โดยที่ไม่มีกลไกในการควบคุมสถานการณ์บ้านเมือง 2.รัฐบาลกับทหารไม่ถูกกัน แต่นี่เป็น
รัฐบาลทหาร ดังนั้นการที่รัฐบาลกับทหารจะไม่ถูกกันก็เป็นเรื่องยาก และ 3.ภาวะสุกงอมที่ประชาชนไม่เอารัฐบาลอย่าง
แท้จริง ซึ่งอันนี้แม้จะเกิดขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ไปติดสถานการณ์โควิด การชุมนุมยืดเยื้อ การชุมนุมที่จะเกิดผลในลักษณะมี
แรงที่มากพอจะผลักรัฐบาลยังไม่มี เพราะมีสถานการณ์โควิดคุมไว้ ดังนั้นเมื่อ 2-3 ข้อนี้ไม่เกิด รัฐประหารก็จะไม่เกิด. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/127611/  

https://www.dailynews.co.th/news/127611/
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6 สิงหาคม 2564 10:04 น.   
 “พลังธรรมใหม่” ชี้ม็อบ 7 ส.ค. รุนแรงแน่ จงใจซ้ าเติมบ้านเมือง แนะต ารวจจัดการตาม กม. เต็มที่ 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 6 ส.ค.นายณัฐดนัย ชนิตร์วัฒน์ รองเลขาธิการพรรคพลังธรรมใหม่ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เฟซบุ๊ก
เพจ เยาวชนปลดแอก－Free YOUTH ปลุกระดมม็อบในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคมนี้ โดยนัดบุกพระบรมมหาราชวังว่า 
ถ้อยค้าที่เยาวชนกลุ่มนี้ น้าออกมาโพสต์แสดงให้เห็นชัดแล้วว่า ก้าลังคิดจะท้าอะไรกันอยู่ เหตุผลที่ออกมาก่อความ
วุ่นวายไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิดหรือการบริหารประเทศของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา  
แต่เป้าหมายหลักคือ การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ ตนก็เชื่อว่าสถานการณ์ในวันที่ 7 ส.ค.นี้ จะมีความรุนแรง
เกิดขึ้น เนื่องจากแกนน้าจงใจ และมีเจตนาต้องการก่อความวุ่นวาย ซ้้าเติมท้าบ้านเมืองให้วิกฤตหนักกว่าเดิม  
นายพริษฐ์  ชิวารักษ์,นายอานนท์ น้าภา และนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา ล้วนเป็นผู้ต้องหามาตรา 112 มีคดีติดตัวทั้งนั้น 
มีหลักฐานการแสดงความผิดชัดเจน บรรดาแกนน้าหยุดพูดเสียทีว่า เป็นการชุมนุมที่ถูกต้องตามสันติวิธี และหากเกิด
การปะทะกันขึ้น กรุณาอย่าโยนความผิดให้กับเจ้าหน้าที่ต้ารวจอีกว่าใช้ความรุนแรงละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ไม่ดูสิ่งที่
พวกคุณกล่าวอ้าง ว่ามันจาบจ้วงเกินเลยไปถึงเพียงใด ผมเห็นใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติหน้าที่จริงๆ เพราะทุกคนรู้ดีว่ า การ
ชุมนุมทุกครั้งที่ผ่านมา ผู้ร่วมชุมนุมมีเจตนาในการพกพาอาวุธครบมือเพ่ือก่อความวุ่นวาย รวมถึงบรรดาแกนน้าสามกีบ
ผิดเงื่อนไขการประกันตัว และศาลสามารถเพิกถอนการประกันตัวได้ นี่คือการกระท้าที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
 "ผมขอแนะน้าให้เจ้าหน้าที่ต้ารวจปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพราะวันนี้การกระท้าของคน
กลุ่มนี้สถานะไม่แตกต่างจากโจร โดยโจรบางคนยังมีสามัญส้านึก รู้ผิดรู้ชั่ว มากกว่า ดังนั้นถ้าอยู่ข้างนอกแบบคนปกติ
ไม่ได้ ก็ควรเข้าไปอยู่ในคุก"นายณัฐดนัย กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/268752  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/268752
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210806/93105b72a5836ec0aefc52782658d12158782b0ffac9cd0c1b1529d91267d3c3.jpg?itok=jNB9ciG4
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6 สิงหาคม 2564 10:05 น.  
'สุวินัย' ชี้ 'ม็อบ7สิงหา' ใครลงมือใช้ความรุนแรงก่อน แพ้! 
 

 
 
รศ.สุวินัย ภรณวลัย ประธานยุทธศาสตร์วิชาการ สถาบันทิศทางไทย โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กชื่อ Suvinai 
Pornavalai ระบุว่า... 
การที่ดวู่าเหมือนรัฐบาลไม่ท้าอะไรเลยนั้น 
น่าจะเป็นการมองที่ตื้นเขินเกินไป 
ในการจะชนะศึกครั้งนี้ 
ฝ่ายที่ลงมือก่อน ใช้ความรุนแรงก่อนจะพ่ายแพ้ 
สุดท้ายชัยชนะวัดกันที่งานข่าวกรอง 
ต้องรู้เครือข่ายขบวนการล้มเจ้าทั้งหมดให้ได้ก่อน 
ทั้งเบื้องหน้าที่ออกตามสื่อต่างๆ 
ทั้งเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลัง 
รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง 
พูดกันตามตรง 7 สิงหาคมนี้ ไม่มีอะไรให้น่าวิตกเลย 
ความพ่ายแพ้มันถูกลิขิตไว้เรียบร้อยแล้ว 
ผมมองว่ามันเป็นแค่ตลกร้ายของพวกท่ีแพ้ไม่เป็นจนน่าสมเพชด้วยซ้้า 
วิกฤตโควิดต่างหากท่ียังน่าห่วงกว่า ตามมาด้วยวิกฤตเศรษฐกิจหลังจากนี้ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/268753   

https://siamrath.co.th/n/268753
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210806/fd5a6cbdf2c5a29ddcbb015264b2baae7b2757d8d0e604736668c3ecaf0b1c40.jpg?itok=xLieGMFM
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6 สิงหาคม 2564 10:42 น.   
"ราเมศ" ย้ า" ผู้ชุมนุม" อย่าละเมิดกฎหมายชี้บางพรรค อย่าให้ท้าย ซ้ าเติมสถานการณ์บ้านเมือง 
 

 
 
 วันที่ 6 ส.ค.64 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การชุมนุมใน
ขณะนี้ ทุกคนรู้ถึงเจตนาของแกนน้ากลุ่มผู้ชุมนุมดีว่าต้องการอะไร ซึ่งไม่ใช่เป็นการชุมนุมเรียกร้องเพ่ือประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง เพราะถ้าจุดหมายเป็นไปเพ่ือประชาธิปไตยแล้ว ผู้ชุมนุมก็จะต้องมีความจริงใจในการท้าให้ประเทศมุ่งไปสู่
ความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งข้ึน แต่สิ่งที่กระท้านั้นกลับกระท้าการท่ีสวนทางกันทั้งหมด 
 โดยจะเห็นว่าจุดมุ่งหมายหลักของแกนน้าผู้ชุมนุม มีทั้งการใช้ถ้อยค้าหยาบคาย ข่มขู่ คุกคาม ก้าวล่วง 
จาบจ้วงสถาบัน และประชาชนมองออกว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ นับวันยิ่งเหิมเกริม ท้าแต่สิ่งที่ไม่สมควร เชื่อมั่นว่าเป็นสิ่งที่
คนไทยไม่สามารถรับได้อย่างแน่นอน จึงขอให้เจ้าหน้าที่ได้มีหลักในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามหลักการที่
ถูกต้อง หากมีการกระท้าความผิดชัดเจน เข้าองค์ประกอบกฎหมาย เจ้าหน้าที่ก็ต้องด้าเนินการอย่างเฉียบขาด 
 นายราเมศ กล่าวต่อว่า ผู้ชุมนุมควรยุติการกระท้าต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย เพราะประเทศนี้ไม่ได้
เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง หรือของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ประเทศเป็นของคนไทยทุกคน ที่ส้าคัญคือ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ล้วนเป็นสิ่งที่คนไทยยึดมั่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หากใครคิดท้าลายสถาบันหลักของชาติก็เชื่อว่าไม่
มีใครสามารถยอมรับความคิดและการกระท้าของผู้ชุมนุมที่แสดงออกมา และตนก็เคยบอกไปเสมอว่าถ้ามีการก้าวล่วง
สถาบัน เราจะอยู่คนละข้างกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เด็ดขาด ไม่เช่นนั้นจะท้าให้เกิด
ความวุ่นวายตามมา รวมทั้งท่ีผ่านมาก็มีข้อมูลสนับสนุนชัดเจนว่า มีพรรคการเมืองบางพรรคให้ท้ายสนับสนุนด้วย ดังนั้น
หากวันที่ 7 สิงหาจะมีผู้ชุมนุมคิดก้าวล้้าท้าร้ายจิตใจคนไทย ก็ขอให้หยุดความคิดและการกระท้าดังกล่าว แต่ถ้าผู้ชุมนุม
กล้าท้า ก็ต้องกล้ารับผลของกฎหมายที่จะตามมาเช่นกันทุกกรณี 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/268762  
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/268762
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210806/9a2a72f542840a728f1a7578ae7118cfc38e46068184e259ec8c461614745b18.jpg?itok=-qQzcC2p
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วันที่ 6 สิงหาคม 2564 - 10:48 น. 
“ซูเปอร์โพล” ชี ้ปชช. ส่วนใหญ่ระบุรู้ทันคนอยู่เบื้องหลังม็อบ 3 นิ้ว 7 ส.ค. ต้องการให้เกิดความรุนแรง 
 

 
 

“ซูเปอร์โพล” ชี้ปชช.ส่วนใหญ่ระบุรู้ทันคนอยู่เบื้องหลังม็อบ 3 นิ้ว 7 ส.ค.ต้องการให้เกิดความรุนแรง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ้านวยการส้านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผล
ส้ารวจภาคสนามและประมวลผลข้อมูลการศึกษา เรื่อง ประชาชน รู้ทัน ม็อบ 3 นิ้ว 7 สิงหาคม กรณีศึกษาประชาชน
ทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จ้านวน 2,772 ตัวอย่าง ด้าเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา 
 ผลส้ารวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.4 รู้ทันว่า มีขบวนการอยู่เบื้องหลัง ม็อบ 3 นิ้ว ต้องการให้เกิด
ความรุนแรง ร้อยละ 97.2 รู้ทันว่า ม็อบ 3 นิ้ว 7 สิงหาคม ต้องการให้เกิดการขยายผลความแตกแยก เผชิญหน้ากันด้วย
ข้อความสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ระดมคนกันมาข่มขู่ คุกคามผู้อื่น ท้าร้ายผู้อ่ืนในโลกโซเชียล ร้อยละ 97.1 
รู้ทันว่า มีความพยายามให้เกิดเผชิญหน้า ระหว่างกลุ่มคนสุดขั้ว 2 กลุ่ม คือ กลุ่มม็อบ 3 นิ้ว กับ กลุ่มปกป้องสถาบัน 
ร้อยละ 97.0 รู้ทันว่า มีขบวนการออกแบบให้เกิดความรุนแรงบานปลายจากการเผชิญหน้า ดึงทหารออกมาล้อมปราบ 
เกิดความสูญเสีย เข้าทางเข้าเกมฝ่ายตรงข้าม และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.1 รู้ทันว่า กระแสที่ปั่นกันในโลกโซเชียลถูก
ปั่นจากต่างชาติ และมีคนรับจ้างปั่นยอดซ้้าแล้วซ้้าเล่า ชี้น้าผู้คนในโซเชียลมีเดียให้คล้อยตามการแบ่งขั้วสุดขั้วเพ่ือเกิด
การปะทะ 
 ที่น่าเป็นห่วงคือ ร้อยละ 99.2 กังวลต่อการเกิด คลัสเตอร์แพร่ระบาดโควิดเพ่ิมขึ้น ซ้้าเติมปัญหาให้
บุคลากรทางการแพทย์ไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ ร้อยละ 98.7 กังวลต่อข่าวความรุนแรง ด้วยระเบิด การเผา
ท้าลายต่าง ๆ จะซ้้าเติมความบอบช้้าวิกฤตของชาติและประชาชน ร้อยละ 97.4 เชื่อว่ามีขบวนการท่อน้้าเลี้ยงจาก
ต่างชาติ นักการเมือง กลุ่มนายทุน ให้กลุ่มผู้ชุมนุม ร้อยละ 97.1 ระบุ ความรุนแรงและการสูญเสียจะท้าลายงบประมาณ
ภาษีของประชาชน และร้อยละ 97.1 เช่นกัน ระบุ กังวลต่อความรุนแรงบานปลายและความสูญเสีย 
 
 

 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A-3-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A-3-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A-3-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A-3-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A-3-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A-3-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A-3-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A-3-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

29 

 

 
 
 ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.7 ระบุ ม็อบต้อง หยุดคุกคามสถาบันหลักของชาติ ร้อยละ 
98.5 ระบุ มีวิธีอ่ืนแก้ปัญหาชาติด้วยสันติวิธีและสร้างสรรค์ มากกว่า และ ร้อยละ 97.5 ระบุ ไม่เห็นประโยชน์จาก การ
ชุมนุมด้วยความรุนแรง 
 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า โพลชิ้นนี้สะท้อนว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยกับม็อบที่ออกมาเคลื่อนไหว
ต่อต้านอ้านาจรัฐและสถาบันหลักของชาติโดยมองว่าเสี่ยงต่อการเกิดคลัสเตอร์กลุ่มใหญ่แพร่เชื้อโควิดซ้้าเติมวิกฤต
เดือดร้อนของประชาชนสร้างภาระความเหนื่อยยากให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อมากข้ึน 
 “ที่น่าพิจารณายิ่ง คือ ม็อบนิยมความรุนแรงก้าลังท้าลายรากฐานของประเทศ ประชาชนไม่เห็นด้วยต่อ
การล่วงละเมิดสถาบัน แสดงความหยาบคาย คุกคามสถาบันฯ คุกคามผู้อ่ืน เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่มีสัมมาคารวะโดยยั่วยุ
สร้างความเกลียดชัง อาฆาตมาดร้าย อันเป็นเหตุให้ เกิดความไม่พอใจของประชาชนส่วนใหญ่และเกิดความแตกแยกสู่
การเผชิญหน้าของคนในชาติสร้างความสูญเสียเข้าทางเกมแย่งชิงอ้านาจของต่างชาติที่เข้ามาครอบครองทรัพยากรและ
ผลประโยชน์ชาติของคนไทยในที่สุด” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าว 
 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังเห็นร่วมกันถึงการปลุกปั่นกระแสความเกลียดชังและ
การเผชิญหน้าด้วยการบิดเบือน ดราม่า สร้างภาพและลดทอนความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่รัฐ มุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ความ
มั่นคงขาดความน่าเชื่อถือและชอบธรรม ในการใช้อ้านาจรัฐออกมาปกป้องสถาบันและผลประโยชน์ของชาติ 
 “ที่ส้าคัญ ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่เห็นประโยชน์กับการสร้างสถานการณ์และการใช้ความรุนแรง ที่น้ามาซึ่ง
ความเสียหายทางกายภาพและจิตใจ รวมทั้งผลกระทบทางสังคมและภาระงบประมาณ ซึ่งมีผลซ้้าเติมกับวิกฤต
เศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของต่างประเทศ นอกจากนั้นประชาชนส่วนใหญ่ ยังสะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ของม็อบที่ขัด
ต่ออุดมการณ์ทางการเมืองและหลักการประชาธิปไตยที่สร้างสรรค์ โดยเฉพาะการไม่เคารพกฏหมาย ที่เป็นกติกาของ
การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของทุกคนในสังคม” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2869880  
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6 สิงหาคม 2564 10:39 น. 
“ที่ปรึกษาฯชวน” ยันเดินหน้าประชุมสภา 18 ส.ค. พร้อมยิงยาว 
"ที่ปรึกษาฯ ชวน" ยันเดินหน้าประชุมสภา 18 ส.ค. พร้อมยิงยาวสัปดาห์ละ 3 วัน จนปิดสมัยประชุม 18 ก.ย. 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า นายชวน 
หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้หารือกับรองประธานสภาฯ ทั้ง 2 คน และนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ 
พรรคเพ่ือไทย (พท.) ในฐานะผู้น้าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้งดประชุมในวันที่ 11 ส.ค. เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 และข้อก้าหนดของ ศบค.ที่ห้ามเคลื่อนย้ายบุคคลข้ามจังหวัด ซึ่งวิป 2 ฝ่ายเห็นด้วย โดยจะเปิดประชุมอีก
ครั้งวันที่ 18 ส.ค. ซึ่งจะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายงบประมาณ 2565 ในวาระ 2 
และ 3 โดยจะใช้เวลา 3 วัน คือวันที่ 18-20 ส.ค. เนื่องจากเป็นเรื่องส้าคัญที่ต้องน้างบประมาณมาบริหารประเทศ 
รวมถึงมีเรื่องเงื่อนไขของเวลาการพิจารณาท่ีต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จใน 105 วัน ซึ่งจะครบก้าหนดในวันที่ 29 ส.ค. ซึ่ง
ทางสภาฯ จะมีมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่รัดกุมและเข้มงวดยิ่งขึ้น 
 นพ.สุกิจ กล่าวว่า ส่วนเรื่องการเดินทางมาประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ขณะนี้มีประกาศของ
ส้านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศให้งดเที่ยวบินเข้า-ออกในพ้ืนที่สีแดงเข้มไว้ก่อน ฉะนั้น สมาชิกอาจจะต้องเดินทาง
มาโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งอาจจะต้องเจอกับจุดตรวจต่างๆ ตามข้อก้าหนดของ ศบค. นายชวน จึงมีด้าริให้เลขาธิการ
สภาฯ มีหนังสือไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือแจ้งผู้ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในการขอผ่อนผันเงื่อนไขใน
การใช้เส้นทางคมนาคมและตรวจคัดกรองของสมาชิกสภาฯ ในการเดินทางมาประชุมสภา โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มี
หนังสือตอบกลับมายังสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 19 ก.ค. ว่ากระทรวงได้หารือกับ ศบค. แล้ว และได้มีหนังสือแจ้งไป
ยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีการตรวจคัดกรองผู้เดินทางข้ามจังหวัดตามความเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและต้องไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ ส.ส. จึงเชื่อว่า ส.ส. สามารถ
เดินทางมาประชุมได้โดยไม่มีอุปสรรคแต่อย่างใด 
 นพ.สุกิจ กล่าวต่อว่า ส่วนการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรหลังจากเปิดประชุมงบประมาณในวันที่  
18 ส.ค.นี้แล้ว ต่อจากนั้นก็จะมีการประชุมต่อเนื่องทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ 
จนถึงปิดสมัยประชุมในวันที่ 18 ก.ย. 2564 เพ่ือเป็นการชดเชยวันที่งดประชุมไปก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ นายชวนยังฝาก
ก้าลังใจถึงบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะอาจารย์แพทย์ที่ออกมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโควิด-19 ซึ่งนายชวน
ได้โทรศัพท์ส่วนตัวไปให้ก้าลังใจกับอาจารย์แพทย์เหล่านั้นด้วย. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/130104/  

https://www.dailynews.co.th/news/130104/
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วันพฤหัสบดี ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 13.02 น. 
ก้าวย่าง “ธรรมนัส” วิกฤติสร้างผู้น า 
 

 
 
 นับจากวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมาที่ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่าก้าวขึ้นสู่ต้าแหน่งเลขาธิการพรรคพลังประชา
รัฐจนถึงขณะนี้เพียงช่วงเวลาสั้นๆแค่เดือนสองเดือน ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาคือทรัพยากรทางการเมืองที่มิอาจมองข้ามได้
เลย ครบเครื่องทั้งเรื่องบู๊และบุ๋น พร้อมสรรพทั้งศักยภาพในฐานะเสนาธิการและนักรบที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในสนาม
การเมือง 
 “การเลือกตั้งครั้งต่อไป เรามั่นใจว่าจะได้จ้านวนส.ส.มากกว่านี้ และมีความม่ันใจว่าเราจะชนะเป็นแกนน้า
ในการจัดตั้งรัฐบาล”ร.อ.ธรรมนัสกล่าวในวันที่มวลสมาชิกพลังประชารัฐลงคะแนนเลือกให้เป็นเลขาธิการพรรค จากค้า
กล่าวนี้ ด้านหนึ่งเหล่าพลพรรคพลังประชารัฐูอุ่นใจที่ได้เขามาเป็นผู้น้าทัพ  อีกด้านหนึ่ง ก็สร้างความประหวั่นพรั่นพรึง
ให้กับพรรคคู่แข่งไม่มากก็น้อย 
 ตลอด 2 ปีเศษที่ผ่านมา ในแง่การบริหารราชการแผ่นดินร.อ.ธรรมนัส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ผู้รับผิดชอบในการก้ากับดูแลส้านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) กรมพัฒนาที่ดินองค์การตลาด
เพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก) และกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์อาทิ เช่น 
 การผลักดันให้มีการยกเครื่องพ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2518 ให้ทันยุคทันสมัย การอนุญาต
ให้ใช้ที่ดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดิน การอนุมัติโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบ
สูบน้้าโซลาร์เซลล์เพ่ือการเกษตรบรรเทาภัยแล้ง จัดหาที่ดินพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตปฏิรูปที่ดินที่ดินทั้งแหล่งน้้า
และถนน อนุญาตใช้ที่ดินสร้างสถานศึกษาเพ่ือลูกหลานเกษตรกร 
 ที่เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องการสมุนไพรไทยไปใช้รักษา ก็มีนโยบายแจก 
พันธุ์พืชฟ้าทะลายโจรและสนับสนุนให้มีการเพาะปลูกต้นกล้าฟ้าทะลายโจรเพ่ือให้ชาวบ้านน้าผลผลิตไปขาย  
อันเป็นการสร้างรายได้เพ่ิมในช่วงที่ตลาดมีความตื่นตัวเรื่องยาสมุนไพรไทยที่ช่วยรักษาอาการป่วยจากโควิด-19 รวมทั้ง
สนับสนุนการเพาะปลูก ขิง ข่า กระชายขาว ตะไคร้ในพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน ฯลฯ 
 เมื่อเร็วๆนี้  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ประธาน
คณะกรรมการติดตามการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตั้งคณะอนุกรรมการติดตามแก้ปัญหาเพ่ือช่วยเหลือ 
เร่งรัด ติดตามการด้าเนินงานร่วมกับกระทรวงต่างๆให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว 3 คณะ ก็มอบให้ร.อ.ธรรมนัสเป็นประธานทั้ง 
3 คณะ 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

32 

 

 
 
 เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้โกดังเก็บสารเคมี บริษัทหมิงตี้ เคมิคอล จ้ากัด ที่ต้าบลราชา เทวะ อ้าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ ร.อ.ธรรมนัสก็ไม่รอช้า รีบเดินทางไปที่เกิดเหตุและสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาทันที   
นี่คือ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบ “ถึงลูกถึงคน” 
 หลายครั้งหลายหนร.อ. ธรรมนัสได้แสดงให้ผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น ลุงป้อมหรือลุงตู่เห็นว่า ในภาวะคับขันที่มี
กลุ่มชาวบ้านรวมตัวกันมาประท้วงเรียกร้อง กระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาล เมื่อได้รับมอบหมายให้ไปท้าความเข้าใจ
เพ่ือแก้ปัญหา เขาไม่เคยท้าให้ “นาย” ผิดหวัง 
 ในฐานะเป็นผู้ก้าหนดนโยบาย ร.อ.ธรรมนัสเป็นคนง่ายๆ ติดดิน ฉับไว ตรงตรงไปตามา กล้าตัดสินใจ  
ในทางการเมือง ร.อ.ธรรมนัส ค่อยๆสั่งสมบารมีให้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ “เส้นเลือดใหญ่ในรัฐบาล”ร.อ.ธรรมนัสเปรียบเทียบ
ตัว เองเอาไว้ ไม่ ได้ เกิน เลยไปจากความเป็นจริ ง  นักประสานประโยชน์ที่ พูดค้า ไหนค้านั้น  ไม่มีบิดพลิ้ ว  
ที่ส้าคัญ ยังเป็นคนประเภท “ใจถึง พ่ึงได้” ปัญหาอยู่ตรงไหน ใคร เรื่องอะไร ไม่ว่าเรื่องเล็กหรือใหญ่ ถ้าถึงมือ  
“ผู้กองธรรมนัส”เมื่อใด รับรองว่าแก้ได้ในฉับพลัน พรรคเล็กพรรคน้อยไม่กระจองอแงท้าให้รัฐบาลผสมมีเสถียรภาพอยู่
ได้อย่างไม่คลอนแคลน ก็เพราะฝีมือเขาอีกนั่นแหละ 
 นอกจากนี้ เขายังเป็นคนจับกระแสสังคมได้เก่ง ดังจะเห็นได้จากในขณะที่งบประมาณซื้อ “เรือด้าน้้า” 
ของกองทัพเรือถูกต้านจากส.ส.ฝ่ายค้านและสื่อ ไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลคนไหนกล้าค้าน ทั้งที่รู้ว่าชาวบ้าน
ก้าลังเดือดร้อนจากพิษโควิด  แต่ร.อ.ธรรมนัสใจกล้า แสดงความกล้าหาญออกมาให้สัมภาษณ์เบรกซื้อเรือด้าน้้าทันที
ปรากฏเป็นข่าวใหญ่ในหน้าสื่อ 
 แม้ต่อมาคณะกรรมาธิการพิจารณางบฯจะยืนยันผ่านงบฯก้อนนี้ให้กองทัพเรือ แต่ก็ถือว่าร.อ.ธรรมนัสได้
ท้าหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว ร.อ.ธรรมนัสได้สะสมแต้ม คะแนนความนิยมมาตามล้าดับ 
บนเส้นทางการเมืองที่คดเคี้ยวท่ามกลางวิกฤตการณ์หลายๆด้านที่โถมทับประเทศ ประชาชนก้าลังทุกข์ทวี  ก้าวย่าง
ของร.อ.ธรรมนัสที่มีผลงานเป็นรูปธรรมและบารมีที่เสริมสร้างข้ึนตามล้าดับจึงน่าจับตาอย่างยิ่ง     
  
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/244950  
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5 สิงหาคม 2564 - 21:05 น. 
"ทักษิณ" สะเทือน "ก้าวไกล" หักเพื่อไทย 
 

 
 
ยังไม่จบ "ก้าวไกล-ก้าวหน้า" กร้าวใส่ "เพื่อไทย-ทักษิณ" ค้านในค้าน แค้นในแค้น ‘โทนี่’ ตกยุค 
 ความขัดแย้งระหว่างพรรคเพ่ือไทย กับพรรคก้าวไกล ไม่ได้เกิดเฉพาะกรณีงบกลาง ย้อนไปดูข่าวช่วงแก้
รัฐธรรมนูญ เรื่องบัตรใบเดียว หรือบัตร 2 ใบ ก็มีวิวาทะกันร้อนแรง ลามไปถึงกองเชียร์ของแต่ละฝ่าย 
  ทั้งสองพรรค จัดอยู่ในฝ่ายประชาธิปไตย พวกเดียวกัน มีฐานมวลชนกลุ่มเดียวกัน เพ่ือไทยได้ “รากหญ้า” 
และก้าวไกล ได้ “คนหนุ่มสาว” 
 “สหายใหญ่” ภูมิธรรม เวชยชัย และ “สหายจรัส” นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช คงคุ้นเคยทฤษฎีเก่าๆ ว่า
ด้วยวิธีประชาธิปไตยที่ใช้แก้ความขัดแย้งภายในหมู่ประชาชนคือ “สามัคคี-วิจารณ์-สามัคคี” เริ่มจากที่จะสามัคคีกัน 
ผ่านการวิจารณ์หรือการต่อสู้ แก้ความขัดแย้งให้ตกไป แล้วบรรลุซึ่งความสามัคคีใหม่บนรากฐานใหม่ 
 “ปิยบุตร แสงกนกกุล” ซ้ายฝรั่งเศส ก็คงคิดไม่ต่างกัน จึงโพสต์เฟซบุ๊คเรื่อง “การดีเบต ไม่ได้ท้าให้ฝ่าย
ประชาธิปไตยอ่อนแอ” ที่ระบุว่า “การวิจารณ์พรรคเพ่ือไทยไม่ได้ท้าให้เสียแนวร่วม การวิจารณ์พรรคก้าวไกลไม่ได้ท้าให้
เสียแนวร่วม การดีเบตไม่ได้ท้าให้ฝ่ายประชาธิปไตยอ่อนแอเลย แต่จะช่วยให้เราเห็นเฉด เห็นความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
มากขึ้น” 
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ปิยบุตร เตือนเพื่อไทย-ทักษิณ 
 ส่วนประเด็นที่ปิยบุตรเขียนเรื่อง “ชวนมองภูมิทัศน์ใหม่การเมืองไทย” กลับชวนให้คิดว่า ฝ่ายก้าวหน้า-
ก้าวไกล ก้าลังมองว่า ฝ่ายเพ่ือไทยหรือทักษิณ อาจจะพ้นยุคไปแล้ว 
  หากมองในอีกมิติหนึ่ง ภาพจ้าที่คนทั่วไปนึกถึง 2 พรรคการเมืองนี้ก็คือ “ทักษิณ ชินวัตร” กับ “ธนาธร  
จึงรุ่งเรืองกิจ” ทั้งคู่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง แต่ก็ยังมีอิทธิพลทางความคิดเหนือพรรคท้ังสอง และกลายเป็นคู่แข่งไปโดย
ปริยาย 
อย่าผูกขาด 
 “ปิยบุตร” มองว่า ความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างพรรคก้าวไกล กับ พรรคเพ่ือไทย เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแรก 
มีมาตั้งแต่ครั้งเป็นพรรคอนาคตใหม่ อยากชวนให้มองว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะถ้าคิดเหมือนกันหมด ก็คงไปอยู่พรรค
เดียวกัน วิธีคิด วิธีเดิน ชัดเจนว่าคนละแบบกัน และก็อยากให้ชวนมองด้วย เรื่องภูมิทัศน์ทางการเมืองที่ เปลี่ยนไป ที่ฟูม
ฟักค้าว่า “ฝ่ายประชาธิปไตย” ขึ้นมา 
  ในบทความของปิยบุตร ยังได้ย้อนภาพอดีตของพรรคการเมืองในเครือข่ายทักษิณ ชินวัตร ที่โดดเด่นเป็น 
“ธงน้า” ของฝ่ายประชาธิปไตย มาตั้งแต่หลังรัฐประหาร 2549 
  เลือกตั้ง 2550 พรรคพลังประชาชน ต่อสู้กับพรรคการเมืองที่คนเสื้อเหลืองหนุนหลัง ปี 2554 พรรคเพ่ือ
ไทย ก็สู้กับพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย ซึ่งถูกมองว่าเป็นพรรคสืบทอดอ้านาจ 3 ป.ยุคแรก 
 ทักษิณ ว่ิงหาฐานเสียงเดิมของตัวเอง 
 “การเลือกตั้งปี 2562 มีตัวละครทางการเมืองใหม่ๆ เกิดข้ึน และก็มีความคิดที่สนับสนุนประประชาธิปไตย 
ที่แสดงออกผ่านการเลือกตั้ง 2562 โดยการไม่เอา คสช. ไม่เอา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา..” จึงมีค้าว่า พรรคฝ่าย
ประชาธิปไตย ไม่ผูกขาดอยู่พรรคเดียว 
  ปิยบุตร ชี้ว่า “ภูมิทัศน์การเมือง ‘ฝ่ายประชาธิปไตย’ จากปี 2549 ถึงวันนี้เปลี่ยนไปแล้ว รูปแบบที่ว่ามา
จากการเลือกตั้งเป็นเสียงข้างมาก ชนะเลือกตั้งมาแล้วเป็นฝ่ายประชาธิปไตย ซึ่งไม่ใช่แค่นั้น แต่ในด้านเนื้อหาต้องมี เช่น 
ฟังเสียงประชาชน เปิดเสรีภาพในการวิจารณ์” 
  คู่หูของธนาธร พยายามบอกว่า พรรคการเมืองเครือข่ายทักษิณแค่ชนะเลือกตั้งแล้ว บอกว่าเป็นฝ่าย
ประชาธิปไตยไม่ได้ ยังจะต้องดูเนื้อหาด้วย เหมือนจะชี้ว่า ครั้งหนึ่ง พรรคไทยรักไทย ก็ถูกวิจารณ์ว่าเป็น “เผด็จการ
รัฐสภา” 
  “วันนี้ ไม่มีทางที่เราจะใส่แว่นมองแบบปี 2549 ได้แล้ว ฝ่ายประชาธิปไตยแบบไหน ประชาชนเป็นคน
ตัดสินใจ” ปิยบุตรสรุป 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/477478  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/477478


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

35 

 

 
 
 
 6 ส.ค. 2564 01:54    
“ปิยบุตร – ธนาธร - แม้ว” ป่วนสถาบันฯหนุนลุงตู่แกร่ง !! 
 

 
 
หากจะมองว่า วันๆ ไม่คิดท้าอะไรเป็นชิ้นเป็นอันส้าหรับสองคู่หูอย่าง นายปิยบุตร แสงกนกกุล และ  
 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นอกจากคิดแต่เรื่องดิสเครดิต ท้าร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดเวลา ก็มอง
อย่างนั้นได้เหมือนกัน เพราะล่าสุดก็ไม่ต้องอ้อมค้อม เมื่อ นายปิยบุตร ที่เวลานี้ยังอยู่ที่ฝรั่งเศส ก็โพสต์ปลุกเร้าพวกเด็กๆ 
เยาวชน นักศึกษาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ปลุกเร้าให้มีการ “ปฏิรูปแบบปฏิวัติ” และว่า หากข้อเรียกร้องของ
พวกเขายังไม่ได้รับการตอบสนอง ก็จะน้าไปสู่ “ความรุนแรง” ในที่สุด ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายใน 5 แนวทาง ที่เขาเสนอ
ขึ้นมาส้าหรับการ “ขุดรากถอนโคน” สถาบันฯในที่สุด หากข้อเสนอไม่ได้รับการตอบสนอง 
 ขณะที่อีกคนคือ นายธนาธร ที่เวลานี้ก็ยังอยู่ต่างประเทศ แม้จะไม่ปรากฏปลายทางแน่ชัด แต่เส้นทางที่
ออกจากประเทศไทย ไปดูไบ ไปเจนีวา สวิส ส่วนจะไปเจอกันที่ไหนหรือไม่อย่างไร ก็คงไม่เป็นไร เพราะทุกอย่างมี
อิสระเสรีอยู่แล้ว จะเรียกว่า “เพ้อเจ้อ” เพ้อฝันอยู่แต่ในต้าราโดยไม่ได้มองโลกในความเป็นจริง และสถานการณ์ที่ไม่ได้
อยู่ในยุคกลางของฝรั่งเศส ที่ชนชั้นสูงกระท้าย่้ายีและเอาเปรียบบีบคั้นกดดันจนทนไม่ไหว 
 อีกด้านหนึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่า คนพวกนี้โดยเฉพาะนายปิยบุตร และนายธนาธร มองแต่โลกใน
จินตนาการของตัวเอง ว่า ถึงเวลานี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถาบันพระมหากษัตริย์ แม้ในเบื้องต้นจะพยายามเสนอว่า
เป็นการ “ปฏิรูป” ก็ตาม แต่หากพิจารณากันตามความเป็นจริง และความรู้สึกของคนไทยส่วนใหญ่ที่ไม่ต้องมองให้
ซับซ้อนก็ยังต้องการให้ “สถาบันพระมหากษัตริย์” คงอยู่ต่อไป 
 และที่ส้าคัญ สถาบันฯในเวลานี้จะว่าไปแล้วก็มีการ “ปรับตัว” ลงมาใกล้ชิดกับประชาชนมากข้ึนในแบบที่ 
“ไม่เคยเห็นมาก่อน” มีการสื่อสารกับประชาชนอย่างใกล้ชิด และทางตรง โดยเฉพาะในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 
ก็จะได้เห็นการเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรม ทั้งพระราชทานความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การแพทย์ ตั้งโรงครัวสารพัดถึงมือ
ประชาชนผู้เดือดร้อนในทุกรูปแบบโดยตรง 
 แน่นอนว่า ส้าหรับการปลุกระดมที่พุ่งเป้าไปที่บรรดา นักศึกษา ซึ่งเป็นเด็กเยาวชนที่มีอารมณ์พลุ่งพล่าน
รุ่มร้อนจากต้ารา หรือแบบที่ว่า “ร้อนวิชา” แต่ไร้ประสบการณ์จริง ซึ่งลักษณะอารมณ์แบบนี้มันก็เกิดกับเยาวชนและ
นักศึกษามาทุกยุคสมัย เพียงแต่ว่าการแสดงออกจะแตกกันไปแล้วแต่สถานการณ์บีบคั้นในแต่ละยุค 
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 เช่น ในยุคคอมมิวนิสต์ สังคมนิยม “ยุค 6 ตุลาฯ 19” ในยุคเผด็จการเต็มรูปแบบ ต้องหนีเข้าป่า แต่ใน
ที่สุดแล้วเมื่อไปเจอกับ “ความจริง” เจอความล้าบากในป่ากับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) มันก็ท้าให้
หลายคนที่เคยอยู่ในเมือง มีความสะดวกสบายมากกว่า หลายคนก็ทนไม่ได้ “อุดมการณ์” ที่เคยมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมใน
ต้ารา นานไป หรือมีอายุมากขึ้นก็เริ่มจืดจางลง หรือบางคนพออายุมากขึ้นเวลานี้ก็กลายเป็นพวก “ทุนนิยม” ขูดรีดไป
เสียอีก 
 อย่างไรก็ดี การต่อสู้เพ่ือสังคม การเคลื่อนไหวเพ่ืออุดมคติบางครั้งไม่ใช่เรื่องเลวร้าย แต่การ “ยุยง” อยู่
ข้างหลัง หรือคอยปลุกระดมให้ “เด็กๆ” ออกมาติดคุกแทนตัวเอง เพ่ือสนองอารมณ์และ “ความอยาก” ส่วนตัวก็
สมควรถูกประณาม เพราะในที่สุดแล้วคนที่เดือดร้อนจริงๆ กลับกลายเป็นคนอ่ืน เป็นสังคมที่ท้าให้ เกิดความวุ่นวาย 
แตกแยกเหมือนกับเวลานี้ 
 หลายคนมองเห็นว่า การเคลื่อนไหวปลุกระดมให้มีการชุมนุมในวันที่ 7 สิงหาคม ของกลุ่ม “สามนิ้ว”  
ที่ประกาศว่า จะ “บุกพระราชวัง” แม้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ยังไม่รู้ เพราะยังไม่ถึงเวลา ยังไม่เกิดขึ้น แต่เมื่อพิจารณา
จากการโพสต์ และการเคลื่อนไหวของสองคนดังกล่าว ทั้ง นายปิยบุตร แสงกนกกุล และ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่
เวลานี้เคลื่อนไหวในต่างประเทศ ทุกอย่างมันสอดคล้องกัน 
 เพราะอีกด้านหนึ่งมันท้าให้เกิดความเคลื่อนไหวต่อต้านของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการปกป้องสถาบันฯ 
และยังมี “พลังเงียบ” ที่ไม่อยากให้เกิดความวุ่นวาย แต่ขณะเดียวกัน ก็ไม่อยากให้มีการ “จาบจ้วง” ซึ่งบางครั้งขีดความ
อดทนก็มีจ้ากัด ท้าให้มีความเสี่ยงท้าให้เกิดบานปลาย 
 ส้าหรับ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่หลบหนีคดีทุจริต ที่เริ่มเคลื่อนไหวถี่ยิบโดยฉวยโอกาสที่ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ก้าลังถูกกระหน่้าจากโรคระบาดระลอกใหม่ ซึ่งบังเอิญมาสอดคล้องกับ
สารพัดม็อบที่เป็น “เครือข่ายลูกน้องเก่า” ผสมโรงกันเข้ามา 
 แต่อีกด้านหนึ่ง เชื่อหรือไม่ว่า ยิ่งพวกเขา อันหมายถึง นายทักษิณ ชินวัตร นายปิยบุตร แสงกนกกุล และ 
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เคลื่อนไหวในสถานการณ์แบบนี้ มันไม่มีทาง “โค่น” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงไปได้เลย 
ตรงกันข้ามกลับยิ่งสร้างความมั่นคงให้กับเขามากกว่าเดิม และยิ่งไปโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ มันก็ยิ่งขาดแนวร่วม 
และท่ีส้าคัญ บรรดาเด็กๆ ก็ต้องถูกด้าเนินคดีโดยตรงแบบไม่มีทางเลี่ยง ถูกถอนประกันนอนคุกยาว !! 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000076935  
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6 สิงหาคม 2564 7:00 น. 
ผลประโยชน์ลงตัวอภิปรายก็แค่ปาหี่ 
ที่ผ่านมาการท างานของ 2 พรรคมีการคาใจกันกลายปม ยังไม่ถึงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะยื่นในวันที่   
16 ส.ค.นี้ ก็ไม่รู้ว่า ศึกอภิปราย รอบ 3 พรรคเพื่อไทยจะมี เกี้ยเซี๊ยะ หรือมีข้อสอบรั่ว หรือชกเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์
หรือไม่ 

 
 สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ยังพุ่งไม่หยุด ยอดทะลุนิวไฮแตะ 2 หมื่นกว่า ผู้เสียชีวิตหลักร้อย 
ภาครัฐเพ่ิมคุมเข้มล็อคดาวน์พื้นที่สีแดงเข้มเป็น 29 จังหวัด ส่วนภูมิคุ้มกันหมู่อย่างวัคซีนที่กว่าจะได้เข้ามาก็รอไปถึงไตร
มาส  4  ปลายปี โน่น ขณะที่  ภูมิคุ้มกันรั ฐบาล  ก็ส่ออาการร่อแร่  วิกฤติศรัทธาติดลบในสายตาประชาชน  
ทั้งความสับสนวุ่นวาย ขาดความชัดเจนในข้อมูล ในเรื่องวัคซีนที่รัฐบาลต้องแก้ปัญหารายวันด้านการสื่อสารที่
รัฐบาล สอบตกมาตลอด ปล่อยให้เฟคนิวส์เกลื่อนตามหน้าโซเชียล รวมถึงการปล่อยให้  “นายกทิพย์” จากดูไบ  
มาขย่มดิสเครดิตข้ามทวีปปาดหน้าเรียกเรตติ้งชิงมวลชนทุกสัปดาห์ 
 ไหนจะศึกนอกสารพัดม็อบ “ไม่เอาลุง” ทั้งม็อบแดง ม็อบเด็ก คาร์ม็อบ สารพัดกลุ่มแปลงกายผนึกก้าลัง
มาตามนัด  #ไล่ประยุทธ์ พร้อมใจลงถนนทั้งในกทม. และต่างจังหวัด แบบไม่เกรงกลัวโควิด-19   โดยนัดชุมนุมใหญ่
วันที่ 7 ส.ค.นี้ หวังขยายผล จุดให้ติดหลังเจอโควิด-19   เบรกไปหลายครั้ง 
 ส่วนศึกในสภา พรรคฝ่ายค้านก็จ้องถล่มซ้้าท่ามกลางรัฐบาลซวนเซแทบล้มจากไวรัสมรณะ แต่ก็เช็คบิล
ไม่ได้สักที ล่าสุดกลับกลายเป็นว่าพรรคฝ่ายค้าน คือ พรรคเพ่ือไทย และพรรคก้าวไกล ต้องมา “ขบเหลี่ยม” กันเอง จาก
กรณีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  จาก ปมกมธ.มีมติให้คืนงบที่ปรับลดลงจากหน่วยงานต่าง ๆ จ้านวน 16,362 ล้านบาท ไปไว้ใน  งบกลาง โดยมี 
กมธ. สังกัด พท. ร่วมโหวตแปรญัตติสนับสนุนแนวทางนี้ด้วย โดยพรรคเพ่ือไทย ให้เหตุผลว่า การน้างบที่ตัดได้ไปเพ่ิมใน
งบกลาง เพ่ือบรรเทาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  ขณะที่พรรคก้าวไกล มองว่าเป็นการ “ตีเช็คเปล่า”
1.6 หมื่นล้านให้ “บิ๊กตู”่ ค้านสายตากองเชียร์ จึงไปเปิดคลับเฮาส์ถล่มยับ 
 โดยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย  ระบุว่า “เพ่ือไทยอดทน อด
กลั้นมาตลอด ในฐานะผู้น้าฝ่ายค้าน ต้องการรักษาเอกภาพและบรรยากาศท้างานร่วมกันของฝ่ายค้านไว้ให้ดีที่สุด 
ความเห็นที่แตกต่างกันในกระบวนการท้างานเป็นสิทธิและความเห็นที่พรรคให้เกียรติพรรคฝ่ายค้านมาตลอด แต่การไม่
พูดข้อเท็จจริงให้รอบด้าน พูดในที่ประชุมอย่างหนึ่ง แล้วสื่อสารในโซเชียลมี เดียอีกอย่าง สร้างความสับสนเข้าใจผิดให้
ประชาชน” 
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 ตรงนี้สะเทือนเครดิตพรรคเพ่ือไทย จึงต้องส่งแกนน้าพรรคตั้งแต่หัวแถว พร้อมลิ่วล้อเรียงหน้าออกมา
ชี้แจงกับประชาชนเคลียร์ใจปม งบกลาง อ้างท้าเพ่ือชาติ ให้งบไปแก้โควิด-19 ในช่วงวิกฤต รวมถึง เกมแก้รัฐธรรมนูญก็
จะเป็นปมร้าวของ 2 พรรค ที่ต้องหักกันในเรื่องบัตรเลือกตั้ง  2 ใบ เพราะจะท้าให้พรรคเพ่ือไทยได้ส.ส.เพ่ิมขึ้น ขณะที่
พรรคก้าวไกลเสียประโยชน์ ส่อเค้าจ้านวนส.ส.ร่อยหรอลงไป ท่ามกลางกระแสข่าว 2 พรรคใหญ่ คือพรรคพลังประชารัฐ
และพรรคเพื่อไทย  ฮ้ัวจับมือตั้งรัฐบาลล่วงหน้าหลังศึกเลือกตั้งสมัยหน้า?? 
 ที่ผ่านมาการท้างานของ 2 พรรคมีการคาใจกันกลายปม ยังไม่ถึงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะยื่นใน
วันที่ 16 ส.ค.นี้  ก็ไม่รู้ว่า ศึกอภิปราย รอบ 3 พรรคเพื่อไทยจะมี เกี้ยเซี๊ยะ หรือมีข้อสอบรั่ว หรือชกเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์
หรือไม่  เพราะการอภิปรายรัฐบาล “บิ๊กตู่” ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมามีตัวอย่างให้เห็นแล้ว  ถ้าหากมีเรื่องของผลประโยชน์
เฉพาะหน้าที่ลงตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง  จากที่โหมโรงรายวันว่าศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่คาดว่าจะต้อง บู๊ ดุเดือด จากปม 
“ทุจริต –ท้าเศรษฐกิจเจ๊ง –แก้โควิดห่วย” สุดท้ายก็คงจะหนีไม่พ้นข้อครหาว่าเป็น “มวยล้มต้มคนดู” อีกหรือไม่ ?. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/127854/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/127854/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

39 

 

 
 
6 ส.ค. 2564 05:08 น. 
“แหยง” แล้วหายยาก? 

 
 
 ไม่รู้เพราะผลพวงจากการเคลื่อนตัวของดวงดาวใดบนฟากฟ้า ตามต้าราดาราศาสตร์ โหราศาสตร์เล่มใด
หรือไม่ วันนี้นอกจากภาวะโรคระบาดลุกลามรุนแรง การเคลื่อนตัวของคนใหญ่คนโตประเทศไทยชักขบเหลี่ยมปีน
เกลียว แคร็กกันสนั่นวงการ 
 ไม่เฉพาะในปีกพรรคร่วมรัฐบาล ที่ตบแล้วจูบ ลูบหัวลูบหลัง แล้วตบหัวกันหลายรอบ หรือประเภท
อาณาจักรของใครของมัน “รัฐอิสระ” ก้อนกรวดในรองเท้าชวนหงุดหงิด ทั้งหมดก็สงบ สยบลงได้ ตามธรรมชาติ
การเมืองว่าด้วยการจัดสรร “อ้านาจ-ผลประโยชน์” 
 การเมืองก็ราวๆนี้ มือหนึ่งเช็กแฮนด์ มืออีกข้างดาบยาวโง้งรอเชือดเมื่อจังหวะมา  และแน่นอน การขบ
เหลี่ยม เขี้ยวงาเกี่ยวกัน ระบาดลามไปยังพรรคฝ่ายค้าน เพ่ือไทย–ก้าวไกล สองค่ายหลักฟากตรงข้ามรัฐบาล  
ที่ ระหองระแหงหนักในคิว โหวตแปรญัตติ งบฯ  ปี  2565 ที่ปรับลดตัดมารวมกองกว่ า  1.6 หมื่ นล้ านบาท  
โดยกรรมาธิการฯจากเพ่ือไทยโหวตหนุนแปรไปลงงบฯกลาง ส่วนคนก้าวไกลโวยลั่น  
ตั้งข้อสงสัย “ตีเช็คเปล่า” ไปให้ผู้น าท าไม มีวาระฮ้ัวแบ่งกันอยู่หรือไม่ 
 ซัดกันในเวที ไปยันโลกเสมือนโซเชียลฯ ทั้งโพสต์เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไปจนกระทั่งไปตั้งวงย้า เปิดฟลอร์ฟัด
กันในคลับเฮาส์ ดุเดือดเลือดพล่านชนิดคนแห่มากันล้นลิมิตจ้านวนคนเข้าห้อง ตัวเอ้ ตัวพ่อ ตัวแม่มาครบ ทั้งแกนน้า
พรรคก้าวไกล บิ๊กๆคณะก้าวหน้า แบรนด์สีส้มหวาน ยังเจนฯไม่ยอมโดน “ตบเกรียนซ้้า” เคยโดนพวกเท สมคบคิดเกลี่ย 
“แบ่ งของ” จากคิว  กมธ .งบฯเหมือนปีก่อน กมธ .ทั้ งฝ่ ายรั ฐบาล –ฝ่ ายค้าน พรรคเ พ่ือไทย มีรายการ  
นอกรอบนอกห้องเปิดปฏิญญา “ฮั้วแลนด์” 
 ขณะที่เพ่ือไทยก็มีเหตุผลที่อ้าง เพ่ือปล่อยให้เงินไปท้างานช่วยชาวบ้านเดือดร้อนวิกฤติโควิด คิดกันคนละ
มุม วันนี้ก็ยังประกาศร่วมงานกันได้ แม้มีเสียงบ่นดังๆจากพรรคเพ่ือไทย “อดทนอดกลั้นถึงที่สุด” “ฐานเสียงทับซ้อน” มี
โอกาสล่อก็ล่ออยู่แล้ว 
 รายการ “คนชนคน” แบ่งขั้วข้างฟาดกันยังไม่เท่านี้ ประเภทเพ่ือนรักหักเหลี่ยม ชิงเก้าอ้ีในฝันก็ท้าเอาคา
ใจกันมาให้เห็นล่าสุดที่การแต่งตั้งบิ๊กกระทรวงมหาดไทย อ่านกันข้ามช็อตถึงผลกระทบพิมพ์เขียวอ้านาจ ในโปรแกรม
เปิดพรรคสาขา ค่ายเครือข่ายส้ารอง 
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https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ไม่พับก็ต้องปรับจูนกันใหม่ 
 กระนั้นก็ดี มีข่าวลอยมาจากคนใกล้ชิด “ปลัด ฉ.ฉิ่ง” ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่
ประคองตัวอยู่บนเก้าอ้ีมาจะครบ 4 ปี ยังไม่รวมเส้นทางที่ผ่านมา เจอครบหมดในชีวิตราชการ ขอท้าหน้าที่ให้ดีที่สุดจน
วันสุดท้าย โดยเฉพาะการน้าทัพฝ่ายปกครองมหาดไทย ร่วมยันต้านสู้โควิดทั่วประเทศ แผนชีวิตที่คิดไว้ระยะสั้นๆคือ อยู่
กับครอบครัวให้เต็มที่ เข้าวัดเข้าวาท้าบุญท้ากุศล พักผ่อนกาย-ใจสักระยะ ส่วนแผนยาวที่มีเสียงเชียร์ ทั้งน้องๆสิงห์
มหาดไทย แฟนคลับชาวบ้านที่เคยรู้ฝีไม้ลายมือ เชื่อ ฉ.ฉิ่งยังตีดัง ยังมีศักยภาพ ดีกรีคุณภาพก็อยากให้ “ไปต่อ” ท้างาน
เพ่ือส่วนรวมบนเวทีการเมือง 
จบภารกิจขอเว้นวรรคพักแป๊บ มีเวลาตัดสินใจ จะ “รัวฉิ่ง” กระหึ่มอีกครั้งหรือไม่ 
 แล้วก็ไม่รู้จะเป็นจังหวะเดียวกับที่หลายฝ่ายอ่านทาง สถานการณ์เดินสู่ “จุดเปลี่ยน” หลัง พ.ร.บ.งบฯ 
2565 ผ่านสภาฯ แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ จัดคลัง–จัดทัพเสร็จสิ้น โอกาสโบ๊ะบ๊ะการเมืองเกิดข้ึนได้เสมอ ปัจจัยส้าคัญ
ให้ผู้น้าดูทิศทางลม สัญญาณประเทศไทย ในภาวะที่ผู้น้าดึงจังหวะ บริหารอ้านาจลงตัว สัมพันธภาพกับพรรคร่วม
กลับมาพร้อมกลมเกลียวไปต่อในวงอ้านาจที่ไม่มีใครอยากเสียโอกาส “เสียของ” 
 บริหารคน บริหารเสียงในสภาฯอยู่หมัด เหลือแต่บริหารงานยาก คุมโรคระบาดโควิดได้เพียงใด ใน
ระยะเวลาที่ว่าใกล้จุดพีกการระบาดเดือน ก.ย.–ต.ค.นี้ 
“วัคซีน” ยังเป็น “ค าตอบสุดท้าย” 
 ประเมินแล้วปูพรมฉีดเข้าสูตรครบทั้งหมด จบได้ราวๆ ก.พ.–เม.ย.ปีหน้า ที่คาดว่าจะไปวัดดวงในสนาม
เลือกตั้งช่วงนั้นก็ยังมีค้าถาม บริหารกระแสผู้คนแบบมั่นใจเอาอยู่จริงหรือไม่ วันที่โควิดสร่างซา อารมณ์ผู้คนในสังคมยัง
ฝังใจ ช่วงเวลาทุกข์ยากกันถ้วนหน้า คนไทยลืมง่ายจริงหรือไม่ หายแหยงฝีมือผู้น้าชัวร์รึเปล่า. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2159201?utm_source=PANORAMA_TOPIC  
 
  

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://www.thairath.co.th/news/politic/2159201?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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วันที่ 6 สิงหาคม 2564 - 10:16 น. 
คอลัมน์หน้า 3 : ความงุนงง สงกา ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อ ‘7 สิงหาคม’ 
 

 
 
คอลัมน์หน้า 3 : ความงุนงง สงกา ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อ ‘7 สิงหาคม’ 
 มี “สัญญาณ” หลายสัญญาณในทางการทหาร ในทางการเมือง อันเป็นการสื่อ “ความนัย” ไปยังการ
เคลื่อนไหวในวันที่ 7 สิงหาคม สัมผัสได้จาก “ความเข้ม” ในวันที่ 1 สิงหาคม เป็นความเข้มจากการเข้าจับกุมและยึด
เครื่องเสียงในตอนสายต่อการเคลื่อนตัวของกลุ่ม “ราษฎรนนท์” เพราะเห็นว่ามีสายสัมพันธ์กับ “แนวร่วมธรรมศาสตร์
แ ล ะ ก า ร ชุ ม นุ ม ”  แ ล ะ ที่ เ ห นื อ ค ว า ม ค า ด ห ม า ย ก็ คื อ  ก า ร ส ล า ย ก า ร ชุ ม นุ ม ใ น ท่ ว ง ท้ า น อ ง แ บ บ   
“โชว์พาว” อย่างจงใจในตอนค่้าหน้ากรมทหารราบที่ 1 ถึงกับงัด “ปืน” ออกมา “จ่อ” 
 จากนั้นจึงเห็นความตื่นตัวอย่างเป็นพิเศษของหน่วยควบคุมฝูงชน (คฝ.) ไม่ว่าหน้าสโมสรนายต้ารวจ ไม่ว่า
หน้า บกช.ตชด. ภาค 1 และลงเอยด้วยประกาศจาก พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์  ความน่าสนใจของประกาศหัวหน้า
ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม นั่นย่อมครอบคลุมไปถึงการนัดหมายชุมนุม ณ บริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร แยก
ป ทุ ม วั น  เ ป็ น ก า ร ชุ ม นุ ม  1 ปี  โ ด ย ก ลุ่ ม แ ฮ ร์ รี่  พ อ ต เ ต อ ร์  อั น เ ป็ น ก า ร ป ร า ศ รั ย ค รั้ ง แ ร ก ข อ ง   
นายอานนท์ น้าภา ซึ่งเป็นเหมือนกระดานหกไปยังแนวทางปฏิรูป 10 ข้อของ “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” 
ต่อมากลายเป็น “ความใฝ่ฝัน” ของ “เยาวชนปลดแอก” 
 อย่ามองข้ามอย่างเด็ดขาดต่อการชุมนุมในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม เพราะว่ากลุ่มที่นัดหมายคือ “เยาวชน
ปลดแอก” กับ “กลุ่มฟ้ืนฟูประชาธิปไตย” จังหวะของ “เยาวชนปลดแอก” จึงส้าคัญ หากถามว่าความส้าคัญจากการ
นัดหมายของ “เยาวชนปลดแอก” และ “กลุ่มฟ้ืนฟูประชาธิปไตย” อยู่ตรงไหน ค้าตอบก็คือ ตรงที่ไม่ปรากฏ “แกนน้า” 
นี่ย่อมเป็นรูปแบบแห่งการเคลื่อนไหวจากความริเริ่มและลงมือปฏิบัติมาแล้วหลายครั้งในกระบวนการที่เรียกว่า “รีเด็ม” 
ทุกครั้งก็ลงเอยด้วยความดุเดือด เข้มข้น เป็นความดุเดือด เข้มข้น ซึ่งแม้จะมีการประกาศยุติการชุมนุมไปแล้ว แต่ควัน
หลงจากบทบาทของ “หน่วยควบคุมฝูงชน” (คฝ.) ก็เด่นชัด 
 เด่นชัดเหมือนสถานการณ์ในตอนค่้าของวันที่ 1 สิงหาคม ทั้งๆ ที่ทุกคราวที่ “รีเด็ม” ด้าเนินการ
เคลื่อนไหวผ่านกระบวนการชุมนุมจะไม่ปรากฏ “แกนน้า” จะไม่มี “เวที” และไม่มี “การปราศรัย” แต่ที่ตามมาล้วน
เป็น “ความร้อนแรง” การปรากฏขึ้นของการชุมนุมและการเคลื่อนไหวที่ไม่ปรากฏว่าใครเป็น  “แกนน้า” ไม่มีการ
จัดตั้ง “เวท”ี ไม่มี “การปราศรัย” ถือเป็น “ปรากฏการณ”์ อันแปลกอย่างประหลาดอยู่แล้ว ค้าถามซึ่งหน่วยงาน “ด้าน
ความมั่นคง” ไม่สามารถหาค้าตอบได้อย่างตรงรับกับความเป็นจริงได้ก็คือ อะไรท้าให้มี  “มวลชน” เข้าร่วม นี่คือ 
“รหัส” อันมาจาก “7 สิงหาคม” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2869428  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A.jpg
https://www.matichon.co.th/article/news_2869428
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A.jpg
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6 สิงหาคม 2564  
ช าแหละ 2 ขั้ว "14 พรรคเล็ก" ปั่นเกมถอนตัว - เลือกข้าง 
 

 
 
ความเคลื่อนไหวของการเมือง ที่พยายามกดดัน ให้ "พรรคร่วมรัฐบาล" ถอนตัว ดูแล้วจะเป็นเพียงแค่เกมกระพือ
ข่าว ขยับประเด็น โหมไปสู่เวทีซักฟอกของฝ่ายค้าน เท่านั้น 
        การเรียกร้องให้ “พรรคร่วมรัฐบาล” ถอนตัวจากรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี ที่
เริ่มจาก “มวลชนต้านประยุทธ์” นอกสภาฯ ถูกน้ามาขยายและเคลื่อนไหวภายในสภาฯ นับตั้งแต่พรรคเพ่ือไทย
เรียกร้องให้พรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะ “ภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์-ชาติไทยพัฒนา” แสดงความไม่ยอมรับ ผ่านการลง
มติไม่ไว้วางใจรัฐบาล 
        ล่าสุดจาก “มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์” พรรคไทยศรีวิไลย์ ที่เบนความเคลื่อนไหวมาทาง “พรรคเล็กร่วม
รัฐบาล" ให้ตัดสินใจ "ถอนตัว” ด้วยเหตุผลส้าคัญคือ ความล้มเหลวด้านการแก้ปัญหาโควิด-19 
        ความเป็นไปได้ในขณะนี้คงยาก เพราะแม้กลุ่มพรรคเล็ก 14 พรรค จะแยกข้ัว แต่ผู้ปกครองของกลุ่ม คือผู้
ที่ข้ึนตรงกับ “ผู้มีบารมีในท้าเนียบรัฐบาล” 
        ยามนี้ กลุ่มของพรรคเล็กมี 2 ขั้ว คือ “ขั้วพรรคปัดเศษ 9 พรรค” ซึ่งมี ส.ส.พรรคละ 1 คน ได้แก่ พรรคไท
รักธรรม พรรคเพ่ือชาติไทย พรรคพลเมืองไทย พรรคพลังธรรมใหม่ พรรคพลังชาติไทย พรรคประชาภิวัฒน์  
พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคประชาธรรมไทย และพรรคครูไทยเพ่ือประชาชน 
ขั้ วนี้ มี  “พิ เชษฐ สถิรชวาล”  ส.ส .บัญชีรายชื่ อ  และหั วหน้าพรรคประชาธรรมไทย เป็นตัวแทนกลุ่ ม  มี   
9 ส.ส.ในสังกัด และมีคนดีลกับขั้วรัฐบาล คือ “สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์” ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค
พลเมืองไทย 
        อีกขั้ว คือ “พรรค 2-6 เสียง” ได้แก่ พรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคชาติพัฒนา พรรครักษ์ผืนป่า
ประเทศไทย พรรคเศรษฐกิจใหม่ และพรรคพลังท้องถิ่นไท มีส.ส.รวม 22 คน ส้าหรับขั้วนี้ พบการแยกเป็น 3 สายที่ไม่
ขึ้นต่อกัน แต่มีเอกลักษณ์ในท้านองเดียวกัน คือ “สนับสนุนรัฐบาล” ไม่ว่าจะอยู่ในภาวะไหนก็ตาม 
        ในกลุ่มพรรคเล็ก มีประเด็นต้องวิเคราะห์ถึงอนาคตทางการเมืองที่จะเสียประโยชน์จากการแก้ระบบ
เลือกตั้ง ใช้บัตร 2 ใบในการเลือกตั้งรอบหน้า ดังนั้นเพ่ือความอยู่รอดจึงต้องหาพรรคใหม่ยึดเกาะ และแน่นอนว่าความ
ได้เปรียบคือพรรคในขั้วรัฐบาลที่สะสมเสบียงไว้พร้อม 
        ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่พรรคเล็กจะหักหาญน้้าใจ ประกาศถอนตัวมาเป็นฝ่ายค้าน สู้ดองกันไว้ในยามนี้ 
เพ่ือประโยชน์ทางการเมืองในอนาคตจะดีกว่า 
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        อย่างไรก็ดี ในมุมของ “คอการเมือง” มีบทวิเคราะห์กันว่า พรรคร่วมรัฐบาลไม่ควรถอยฉากจากรัฐบาลไป
ตอนนี้ เพราะเมื่อดูเสียงในสภาฯ แล้วไม่สามารถย้ายขั้วรวมข้างที่ท้าให้อีกฝั่งกลายเป็น  “ผู้กุมเสียงข้างมากได้
เบ็ดเสร็จ” ดังนั้น หากพรรคร่วมรัฐบาลถอนตัว ทางเดียวที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นคือ “การเปิดช่องให้ยึดอ้านาจ” 
        เพราะตามสถานการณ์โควิดที่ยังวิกฤติ หากไร้รัฐบาลจะไม่มีกลไกที่มีอ้านาจมากพอจะแก้ปัญหา  
ต่อให้ “รัฐธรรมนูญ” เปิดช่องให้ปลัดกระทรวงท้าหน้าที่รักษาการรัฐบาลได้ แต่ไม่มีอ้านาจมากพอสั่งการ -แก้ปัญหา-
เยียวยา และจะท้าให้เกิดสุญญากาศของการคลี่คลายวิกฤติโควิด-19 
เมื่อเป็นเช่นนั้น ประตูของการยึดอ้านาจจะเกิดขึ้น เพ่ือเข้ามารักษาเสถียรภาพของการแก้ปัญหาโควิด-19 และระงับการ
เลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นตามช่องทาง และกลไกท่ีรัฐธรรมนูญก้าหนด โดยอาจใช้ข้ออ้าง สถานการณ์ระบาดของไวรัสร้ายแรง
ทั่วประเทศไม่เหมาะอย่างยิ่งต่อการหาเสียงเลือกตั้ง 
        อีกท้ัง ความเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ทางการเมือง ที่กระพือแรงสั่นคลอนรัฐบาล ผสมโรงจากปัญหาโควิด-19 
ที่ท้าไม่ส้าเร็จ หากปล่อยให้จัดการเลือกตั้ง เชื่อแน่ว่าขั้วรัฐบาลจะเพลี่ยงพล้้า ไม่ชนะในเกมเลือกตั้ง 
        ดังนั้นความเคลื่อนไหวในซีกพรรคเล็กโดย “ส.ส.มงคลกิตต์” จึงเป็นเพียงแค่การเกาะกระแสม็อบ 
เคลื่อนไหวกระพือข่าว เล่นเกมถอนตัว เลือกข้าง ไปจนกว่าจะถึงเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจแค่นั้น. 
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6 สิงหาคม 2564  
รัฐต้อง ‘จบ’ วิกฤตินี้ให้ได้ 
 

 
 
 การล็อกดาวน์ 29 จังหวัดเป็นเวลา 2 เดือน จะกระทบมูลค่าเศรษฐกิจถึง 5 แสนล้านบาท ขณะที่การเร่ง
ฉีดวัคซีนโควิดยังคงล่าช้า หากรัฐบาลยังจบวิกฤตินี้ไม่ได้ ประเทศไทยอาจก้าวลงสู่หุบเหวเบื้องหน้าเร็วขึ้นกว่าที่คิด 
 ยอดผู้ติดเชื้อ ยอดคนตายจากโควิด-19 ที่ท้านิวไฮทุกวัน จากร้อยเป็นพันจากพันทะลุเป็น 2 หมื่นและ
ก้าลังพุ่งต่อไม่อยู่ ก้าลังฉุดให้ประเทศไทยก้าวลงสู่หุบเหวที่รออยู่เบื้องหน้าเร็วขึ้นกว่าที่คาด  มาตรการล็อกดาวน์ ที่
เหมือนไม่ล็อกดาวน์ แทบจะไม่มีผลใดๆ ในการหยุดเชื้อ 
 มองไปที่ “ทางรอด” เดียวอย่างการเร่งฉีดวัคซีนก็ยังล่าช้า ไม่รวดเร็ว วัคซีนมีไม่มากพอ เส้นทางการ
กระจายวัคซีนในประเทศนี้ มีความพิกล พิการ เต็มไปด้วยเงื่อนง้า ไม่โปร่งใส การบริหารจัดการแก้วิกฤติของรัฐบาลที่ไม่
เปิดใจกว้างให้ภาคเอกชนที่คล่องตัวกว่ายื่นมือเข้ามาช่วยอย่างเต็มที่ หรืออาจเพราะกลัวจ ะเข้ามาแชร์ หรือขัด
ผลประโยชน์ที่ครอบครองอยู่บนความเป็นความตายของประชาชน 
 ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ ที่เปิดเผยออกมาช่วงนี้ ทุกดัชนีทุบสถิติต่้าเตี้ยเรี่ยดิน  ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
เดือนก.ค.ปรับตัวลดลงทุกรายการ ตามที่ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุ เพราะ
ความกังวลในสถานการณ์แพร่ระบาดที่ยังท้าเซอร์ไพรส์ได้ตลอด การก้าหนดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดในหลายจังหวัด การ
ประกาศล็อกดาวน์ และเคอร์ฟิว กระทบต่อการด้าเนินชีวิตของประชาชน การท้าธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
รวมถึงความกังวลในสถานการณ์ทางการเมืองที่มีเสถียรภาพน้อยลง ที่ส้าคัญที่สุด คือ การฉีดวัคซีนที่ท้าได้ล่าช้ามาก 
 วิกฤติโควิดระลอกนี้ รัฐบาลก้าหนดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดเพ่ิมเป็น 29 จังหวัด จังหวัดในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนที่ส้าคัญ เป็นตัวสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศเป็นสัดส่วนถึง  80% ของจีดีพี โดยมีภาคอุตสาหกรรมคิดเป็น
สัดส่วน 90% 
 การล็อกดาวน์เป็นเวลา 2 เดือน จะกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจมากถึง 5 แสนล้านบาท แน่นอนว่า
เศรษฐกิจไทยจะหดตัวลงไปอีก และอยู่ในสภาวะเปราะบางเป็นอย่างมาก เดือนส.ค. ถือเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อส้าคัญของ
เศรษฐกิจไทย รัฐต้องยับยั้งการแพร่ระบาดโควิดให้ได ้
 ขณะที่ภาคการส่งออกถือเป็นอีกฟันเฟืองส้าคัญ ที่จะฉุดไทยขึ้นจากหล่มหากต้องการให้การส่งออก
เดินหน้า ต้องให้ภาคการผลิต โรงงาน ซัพพลายเชนของโรงงานได้รับการจัดสรรวัคซีนอย่างทั่วถึง  
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 วันนี้ การกระจายวัคซีนในโรงงานอุตสาหกรรมยังไม่ครอบคลุม  ทั้งที่เป็นกลุ่มส้าคัญ ยกตัวอย่างในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ปัจจุบันไทยเป็นฐานการผลิตส้าคัญของโลก แต่การฉีดวัคซีนในกลุ่มนี้ยังไม่ถึง 50% ด้วยซ้้า 
ทั้งยังต้องวิ่งหาวัคซีนเพ่ือฉีดให้คนงานกันอย่างทุลักทุเล เป็นกลุ่มที่ต้องการวัคซีนเพ่ือฉีดพนักงานให้เร็วที่สุด ป้องกัน
ไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ ที่อาจกระทบถึงสายการผลิต 
 และหากภายใน 1-2 เดือนนี้ สถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่คลี่คลาย วัคซีนยังไม่เพียงพอ  มาตรการ
แก้ปัญหาของภาครัฐยังเป็นแบบทุกวันนี้ ไทยอาจต้องเสียฐานการผลิตโลกไปให้ประเทศอ่ืนอย่างน่าเสียดาย  ถ้ารัฐยัง
หาทางจบวิกฤตินี้ไม่ได้ “โควิด” จะบดบังถนนแห่งการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ และไทยจะตกอยู่ในภาวะบอนไซไม่ตายก็
เลี้ยงไม่โต 
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วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2564 
E-DUANG : ชะตากรรม การเมือง กับโควิด อนาคต ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 

 
 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ”โควิด”ไม่เพียงแต่จะท าให้ภาพของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตกอยู่ในสถานะ
อันเป็น”เป้านิ่ง”ในทางการเมืองท่ีเด่นชัด 
 ท่ามกลางเสียงร้องระงมของประชาชนเรือนหมื่นเรือนแสนทั้งที่ถูกคร่ากุมด้วยไวรัส ทั้งที่ต้องกลายเป็น
เหยื่อเสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตที่ถนน ถามว่าปฏิกิริยาและความไม่พอใจตกเป็น
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ามกลางเสียงร้องตะโกน”ออกไป ออกไป”อันดังกระหึ่มในขอบเขตทั่วประเทศเท่านั้น
หรือ 
 ไม่ใช่เลย เสียงร้องตะโกน”ออกไป ออกไป”ยังกระทบไปยังบทบาทและการเคลื่อนไหวของ นายอนุทิน 
ชาญวีรกูล และ นายสาธิต ปิตุเดชะ อย่างมิอาจปัดปฏิเสธได้ นี่คือผลสะเทือนอันมีนัยยะลึกซึ้งยิ่งในทางการเมือง
เพราะว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล คือพรรคภูมิใจไทย เพราะว่า นายสาธิต ปิตุเดชะ คือพรรคประชาธิปัตย์  ขณะที่ภาพ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่กับ”พลังประชารัฐ” 
  ยิ่งเสียงตะโกน”ออกไป ออกไป”พุ่งเป้าไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หนักหน่วงและรุนแรงมาก
เพียงใด ผลสะเทือนยิ่งกระทบไปยังพรรคร่วมรัฐบาลส้าคัญอย่างหนักหน่วงรุนแรงเพียงนั้น  ไม่ว่าจะเป็นพรรคพลัง
ประชารัฐ ไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ว่าจะเป็นพรรคชาติไทยพัฒนา ยิ่งค้าม่ันสัญญา
จากปากของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หนักแน่นและจริงจัง ประสานกับค้ามั่นสัญญาจากปากของ นายจุรินทร์ ลักษณ
วิศิษฐ์  และ นายวราวุ ธ  ศิลปอาชา  ค้ามั่ นสัญญาทั้ งหมดนี้ ด้ านหนึ่ ง ให้ความมั่น ใจต่อการด้ารงอยู่ ของ  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อีกด้านหนึ่ง ผูกมั่นพรรคเหล่านั้นให้อยู่ในแบบ”เลือดสุพรรณ” 
  การเลือกตั้งจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพียงแต่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเมื่อใด เป็นการเลือกตั้งที่เร็วขึ้นหรือ
เป็นไปตามวาระ แต่ไม่น่าจะเกินปี 2566 จากปี 2565 ไปยังปี 2566 จึงมากด้วยความแหลมคม 
 เป็นความแหลมคมที่ยังไม่มีความม่ันใจว่าสถานการณ์โควิดจะเป็นในด้านลบหรือจะเป็นในด้านลบ เหล่านี้
คือชะตากรรมของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
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